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 VERKASKIPTING STJÓRNAR ÍF 
Á 19. sambandsþingi sem haldið var 17. maí 2019 voru eftirtaldir kjörnir í stjórn ÍF; 

Formaður: Þórður Árni Hjaltested (ÞÁH) 

Varaformaður: Jóhann Arnarson (JA) 

Aðrir í aðalstjórn:  Halldór Sævar Guðbergsson (HG), Matthildur Kristjánsdóttir (MK),  

K. Linda Kristinsdóttir (KLK). 

 

Varastjórn: Þór Jónsson (ÞJ), Geir Sverrisson, Eva Hrund Gunnarsdóttir (EHG). 

SKRIFSTOFA ÍF 

Ólafur Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála- og afrekssviðs. (ÓM) 

Anna Karólína Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri þróunarsviðs ÍF og Special Olympics á 

Íslandi (AKV). 

Jón Björn Ólafsson, íþrótta- og fjölmiðlafulltrúi (JBÓ) 

Frá Sambandsþingi hafa verið haldnir 22 stjórnarfundir auk fjölmargra funda vegna einstakra 

verkefna sem varða íþróttahreyfinguna, hagsmunasamtök, fagaðila, mennta- og 

heilbrigðiskerfið, styrktaraðila, aðstandendur og einstaklinga. 

40 ÁRA AFMÆLI ÍF 

  

Í tengslum við afmælisár ÍF 2019 stóð sambandið að: 

  

·   Heimildarmynd um starf ÍF í 40 ár sem sýnd var 18. maí 2019 og bar heitið „Hærra, 

hraðar, lengra“. 

·   Þáttur um þátttöku Íslands í Alþjóðaleikum Special Olympics í Abu Dhabi og Dubai 

séð með augum þátttagerðamanna „Með okkar augum“ 

·   Aukablað með Fréttablaðinu 27. janúar 2019 tengt þátttökunni í Abu Dhabi og Dubai 

·   Afmælisútgáfa Hvata 

·   Móttaka á Hótel Sögu á afmælisdegi ÍF 17. maí 2019 

·   Aukablað með MBL 19. október 2019 

  

FUNDIR / KYNNINGAR INNANLANDS 
31. júlí 2019 var haldinn fyrsti fundur Ólympíuráðs ÍF en ráðið skipa ÞÁH, JA, HG og Geir 

Sverrisson sem kosin var á Sambandsþingi. Gestir fundarins voru Kristín Guðmundsdóttir 

(KG) formaður sundnefndar ÍF en auk hennar voru yfirmenn landsliðsmála (YL), Kári 

Jónsson (KJ) og Ingi Þór Einarsson (IÞE) boðaðir á fundinn m.a. til að ræða stöðu „kandídata“ 

vegna Tokyo 2020. 

 

Ólympíuráð ÍF hefur frá Sambandsþinginu 2019 fundað reglulega þar sem til umræðu hafa 

verið hin ýmsu mál tengd þátttöku ÍF á EM, HM og Paralympics/Ólympíumóti fatlaðra 2021. 
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Þannig hafa YL - yfirmenn landsliðsmála ÍF verið boðaðir á fundi þar sem þeir hafa farið yfir 

stöðu afreksfólks ÍF og þær áskoranir sem framundan væru. 

 

8. október 2019 sat ÓM kynningarfund Félagsmálaráðuneytisins varðandi umsóknarferli 

tengdum styrkveitingum ráðuneytisins 

  

19. október 2019 fór Paralympic-dagurinn fram í fimmta sinn í frjálsíþróttahöllinni í 

Laugardal en kynnir dagsins að þessu sinni var Haukur Harðarson, íþróttafréttamaður RÚV. 

Nánari umfjöllun um daginn má sjá á heimasíðu ÍF. 

  

6. nóvember 2019 kynntu ÞÁH, AKV og ÓM starfsemi ÍF, reikninga og stefnumörkun 

sambandsins fyrir fulltrúum Menntamálaráðuneytisins en  fundur sem þessi er haldinn árlega. 

 

29. nóvember 2019 sátu ÞÁH og ÓM Formannafund ÍSÍ þar sem ÍSÍ kynnti starf sitt frá 

síðasta Íþróttaþingi. 

9. – 10. janúar 2020 var AKV fulltrúi IF á ráðstefnu ISI um stjórnendaþjálfun en verkefnið 

var styrkt af Ólympíusamhjálpinni.  Þátttakendur voru frá sérsamböndum, héraðssamböndum 

og íþróttafélögum. 

  

15. janúar 2020 var haldinn fundur Ólympíuráðs ÍF þar sem til umfjöllunar var m.a. verkefni 

framundan á því Ólympíuári sem nú fer í hönd, kostnaðaráætlun ársins 2020, samningar við 

íþróttamenn, skráningar vegna Tokyo o.fl. 

Ólympíuráð ÍF hefur frá Sambandsþingi 2029 fundað reglulega þar sem til umræðu hafa verið 

hin ýmsu mál tengd þátttöku ÍF á EM, HM og Paralympics/Ólympíumóti fatlaðra 2021. 

Þannig hafa YL - yfirmenn landsliðsmála ÍF verið boðaðir á fundi þar sem þeir hafa farið yfir 

stöðu afreksfólks ÍF og þær áskoranir sem framundan væru.          

  

16. janúar 2020 undirrituðu Íþróttasamband fatlaðra og Sundsamband Íslands 

samstarfssamning sín á milli um gagnkvæma skuldbindingu sérsambandanna um framþróun 

sundíþróttarinnar, sameiginlegt mótahald fatlaðra og ófatlaðra og leitast með því að tryggja 

sundfólki bestu mögulegu aðstæður.  
 
Þórður Árni Hjaltested formaður Íþróttasambands fatlaðra sagði samninginn mikið fagnaðarefni. „Um 
árabil hafa fremstu sundmenn úr röðum fatlaðra átt kost á því að keppa hérlendis á mótum ófatlaðra 
í viðleitni sinni til frekari árangurs. Nú hafa ÍF og SSÍ formfest það samstarf sem og samstarfið á 
víðtækari sviðum,“ sagði Þórður en rétt eins og síðustu ár mun Íslandsmót ÍF og SSÍ í sundi í 50m laug 
verða sameiginleg framkvæmd sérsambandanna. Sama fyrirkomulag mun einnig gilda við Íslandsmót 
í 25m laug en samningurinn sem Þórður Árni og Jón Hjaltason fyrrverandi varaformaður í stjórn SSÍ 
undirrituðu nýverið gildir út árið 2022. 

 

Björn Sigurðsson formaður SSÍ bætti við. "Það gleður okkur mikið að það góða samstarf sem 

verið hefur á milli SSÍ og ÍF í tengslum við framþróun sundíþróttarinnnar sé komið í fastar 

skorður og vonumst við til þess að þetta fyrirkomulag verði sundfólki beggja sérsambanda 

frekari hvatning til góðra verka í framtíðinni" 

21. febrúar 2020 var haldinn formannafundur ÍF. Fundargerð fundarins var send 

aðildarfélögum ÍF.  
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11. mars 2020 hélt ÍSÍ stöðufund með sérsamböndum innan ÍSÍ vegna COVID 19 veirunnar 

 

13. mars 2020 eftir tilkynningu íslenskra yfirvalda um að virkja heimildir sóttvarnalaga um að 

takmarka samkomur tók ÍF líkt og önnur sérsambönd ÍSÍ þá ákvörðun að fresta öllum mótum 

á vegum ÍF og aðildarfélaganna  ótímabundið. Þar með varð ljóst að ekkert yrði af 

Íslandsmóti ÍF og SSÍ í sundi sem fram  átti að fara í aprílmánuði. ÍF, ásamt öðrum 

sérsamböndum ÍSÍ, fylgdist með framgangi samkomubanns stjórnvalda og brást við því eftir 

því sem þurfa þótti 

Þannig beindi ÍF, í kjölfar tilkynningarinnar ÍSÍ því til forsvarsmanna og þjálfara félaganna að 

fara að einu og öllu eftir tilmælum stjórnvalda þegar kæmi að starfi félaganna á meðan 

samkomubanni stæði.   

Í kjölfar samkomubannsins var skrifstofu ÍF lokað og ákveðið að starfsfólk ynni heiman frá 

sér meðan á samkomubanninu stæði og hélt í staðinn reglulega fjarfundi ásamt formanni, vara 

formanni og gjaldkera. Þá voru reglulega verið haldnir fundir með yfirmönnum landsliðsmála 

um stöðu afreksfólks, afreksmála og framvindu þeirra. 

Meðan á þessu stóð héldu flestir sig heimavið og íþróttafólk þurfti því að aðlaga æfingar sínar 

til þess að halda sér í toppformi. Eva Hrund Gunnarsdóttir stjórnarmaður hjá ÍF hratt af stað 

áskorunum á samfélagsmiðlum ÍF á Facebook og Instagram þar sem iðkendur úr röðum 

fatlaðra voru hvattir til að taka daglegar áskoranir. Glæsilegt framtak hjá Evu. 

 

11. júní 2020  sótti AKV kynningu á niðurstöðum rannsóknar um líðan ungs fólks og þátttöku 

í íþróttastarfi.Verkefnið var unnið af Rannsóknum og Greiningu í samstarfi við ÍSÍ og UMFÍ. 

Þar var sérstaklega horft á einn jaðarhóp, börn innflytjenda. Niðurstöður skoruðu hátt á 

ánægjuvoginni út frá almennum hópi unglinga og er jákvætt fyrir íþróttahreyfinguna að geta 

sýnt slíkar niðurstöður.  Það gæti verið áhugavert að skoða þarf hvort hægt er að setja inn í 

slíka rannsókn börn og unglinga með sérþarfir og fá þannig betri yfirsýn yfir þátttöku og 

líðan. Einnig er hægt að greina niðurstöður út frá einstaka sveitarfélagi.  Niðurstöður 

rannsókna og streymi frá kynningunni er  á vef ÍF 

 

 13. ágúst 2020,,sátu“ ÞÁH og JBÓ fjarfund ÍSÍ vegna ,,sóttvarnarreglugerðar“ hverrar 

íþróttagreinar. Í framhaldi fundarins var í samráði og samvinnu við formann boccianefndar ÍF 

og ÍSÍ unnið að ,,sóttvarnarreglugerð“ vegna boccia sem í framhaldinu var send 

aðildarfélögum ÍF. 

 

20. ágúst 2020 var „sóttvarnarreglugerð“ ÍF vegna boccia send til aðildarfélaga ÍF og birt á 

heimasíðu ÍF. Síðan þá hefur ÍF ásamt boccianefnd ÍF uppfært reglugerðina í samræmi við 

kröfur ÍSÍ. www.ifsport.is/page/boccia 

 

Hér að ofan hafa verið nefndir nokkrir fundir starfsmanna ÍF með fulltrúum ÍSÍ en 

Undanfarnar vikur, mánuði og ár hafa starfsmenn ÍF ,,setið“ fjölmarga fjarfundi sem ÍSÍ og 

fulltrúum sóttvarnaryfirvalda um þær aðgerðir sem í gangi hafa verið og nú eru í gangi. 

 

 

14. september 2020 átti ÞÁH fund með fulltrúum FRÍ vegna mögulegs samstarfssamnings 

sambandanna.  

 

1. október 2020 áttu ÞÁH, JBÓ og ÓM ásamt fulltrúum annarra sérsambanda Teams-fund 

með  forseta og starfsfólki ÍSÍ. Upplegg fundarins var að heyra frá samböndunum um stöðu 

mála og áskoranir sem samböndin telja framundan næstu vikur og mánuði. 

http://www.ifsport.is/page/boccia


5 
 

 

30. október 2020 hélt afrekssjóður ÍSÍ fund með fulltrúum A-sambanda /afrekssambanda ÍSÍ 

þar sem meðal efnis var: 

• Kynna þá aðila sem hafa bæst í hópinn. 

• Ræða um lausnir/verkefni gagnvart afreksíþróttafólkinu í samkomubanninu, 

þ.e. hvað hefur verið gert sem hefur virkað vel. 

• Kynning á Afrekssjóði ÍSÍ 2021, þ.e. upplýsingar um þá vinnuferli og áherslur. 

• Frá setningu sóttvarnarlaga hafa reglulega verið haldnir fundir með forseta og 

framkvæmdastjóra ÍSÍ, Afrekssviði ÍSÍ og öðrum A- sérsamböndum varðandi 

Covid tengd mál og mögulegar lausnir tengdar íþróttaiðkun. 

 

22. október 2020 var haldinn fjarfundur með fulltrúum aðildarfélaga ÍF.  

 

 5. nóvember 2020 hélt Erlendur Egilsson, sálfræðingur fjarfund með afreksfólki ÍF um 

andlega líðan, áskoranir og leiðir til að takast á við mótlæti. Í framhaldinu voru í 

nóvembermánuði haldnir vikulegir fundir með afreksfólki um: 

• 11. nóvember 2020- næringarþjálfun með Birnu 

Harðardóttur,  næringarfræðingi 

• 18. nóvember 2020 - áframhaldandi ,,líf” íþróttamanna og sóttvarnir í Covid 

með Baldri Ingvarssyni, lækni 

• 25. nóvember 2020 - verkefni í sjónmáli 2021 og áherslur YL 

Ákveðið var að halda ofangreinda fundi í ljósi þeirra aðstæðna sem íþróttafólk stendur frammi 

fyrir og hefur gert undanfarna mánuði.  

 

13. nóvember 2020 „sátu“ ÞÁH og ÓM fjar,,Formannafjarfund” ÍSÍ. Auk skýrslu ÍSÍ og 

fjárhagslegra upplýsinga frá síðasta Íþróttaþingi var fjárhagur íþróttahreyfingarinnar til 

umræðu. Einnig tillögur vinnuhóps um fjárframlag til íþróttahreyfingarinnar, tillögur annarra 

vinnuhópa og skráningarkerfi íþróttahreyfingarinnar. 

 

 

Sökum aðstæðna vegna COVID-19 var Paralympic-deginum, sem halda átti í Laugardalshöll 

22. nóvember 2020, aflýst. Þess í stað gangsetti Íþróttasamband fatlaðra kynningarmánuð 

,,Áfram veginn” á www.hvatisport.is  Í kynningarmánuðinum kenndi ýmissa grasa þar sem ÍF 

bauð öllum aðildarfélögum sínum, iðkendum þeirra, þjálfurum og aðstandendum að senda inn 

efni til birtingar. Markmið kynningarmánaðarins var að tryggja að iðkendur skiluðu sér á 

nýjan leik í íþróttastarf og þá helst fleiri en fyrir voru áður en farsóttin reið yfir. Veg og vanda 

af kynningarmánuðinum höfðu þau JA, HSG og JBÓ ásamt AKV og stjórnarfólki. 

11. desember 2020 „sátu“ ÞÁH, AKV og ÓM árlegan fund, nú fjarfund, með fulltrúum 

Menntamálaráðuneytisins þar sem lögð var fram stutt greinargerð um framkvæmd og stöðu 

helstu verkefna, yfirlit um fjárhagstöðu og stefnuskjal. 

 

24. febrúar 2021 var haldinn „fjar“samráðsfundur A-sérsambanda innan þar sem rætt var um 

fjölmargt sem tengist afreksíþróttum.Meðal þess sem var á dagskrá var að ræða hvernig  

haldið er utan um afreksíþróttafólk, s.s. með að skrá upplýsingar, mælingar, dagbækur o.fl. 

sem og gagnvart samskiptum og undirbúningi fyrir stærri verkefni. 

Þá voru sýndar nokkrar glærur frá belgísku fyrirtæki,  Panega Sports auk þess sem  Arnar Þór 

Viðarsson frá KSÍ kynnti hvernig þau nota kerfi frá þessum sama aðila. 

http://www.hvatisport.is/
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Í framhaldi þessa sköpuðust ágætar umræður og í framhaldinu ákveðið að fá frekari kynningu 

á kerfinu og notkunarmöguleikum þess. 

 

 2. mars 2021 var haldinn fundur YL með afreksfólki ÍF þar sem farið var yfir „stöðu“ mála,  

verkefni framundan kynnt og staðfest undirskrift samninga um afreksstyrk 16 einstaklinga. 

 

24. ágúst 2020 sat ÓM kynningu ÍSÍ og menntamálaráðuneytisins varðandi starfsvið nýráðins 

Samskiptaráðgjafa íþrótta-og æskulýðsstarfs. Markmiðið með starfsemi samskiptaráðgjafa er 

að stuðla að því að íþrótta- og æskulýðsstarf fari fram í öruggu umhverfi og að börn, 

unglingar og fullorðnir, óháð kynferði eða stöðu að öðru leyti, geti stundað íþróttir eða 

æskulýðsstarf og leitað sér aðstoðar eða leitað réttar síns vegna atvika og misgerða sem eiga 

sér stað án þess að þurfa að óttast afleiðingarnar. Sjá nánar www.samskiptaradgjafi.is 

 

7. maí 2021 sátu ÞÁH, AKV og ÓM far“Íþróttaþing“ ÍSÍ þar sem m.a. var gengið til kosninga 

til framkvæmdastjórnar ÍSÍ. 

 

Í tengslum við Paralympics 2021 hefur verið  unnið að undirbúningi vegna herferðarinnar 

„We the 15“, alheimsherferð sem IPC stendur fyrir. Þar eru íþróttir fatlaðra í forgrunni og 

horft á jákvæð áhrif íþróttaþátttöku á daglegt líf.  

 

19. ágúst 2021 hófst herferðin formlega sem unninn var hér á landi í samstarfi við ÖBÍ. 

Einkennislitur herferðarinnar fjólublár og stendur til að lýsa upp fræg einkenni í öllum 

þjóðlöndum til að vekja athygli á herferðinni og þeim 15% mannkyns sem eru með 

mismunandi sérþarfir.  

 

Sökum aðstæðna vegna COVID-19 var Paralympic-deginum, sem halda átti í Laugardalshöll 

12. september 2021, aflýst. 

 

 

NÁMSKEIÐ / RÁÐSTEFNUR INNANLANDS 

 

4. febrúar 2021 stóð framkvæmdanefnd RIG – Reykjavík International Games fyrir ráðstefnu 

þar sem Arna Sigríður Albertsdóttir var meðal fyrirlesara þar sem yfirskrift ráðstefnunnar var 

„Íþróttir eru fyrir alla“  

 

2. - 3. nóvember 2019 voru haldnir sundleikjadagar Ideal og Íþróttasambands fatlaðra fyrir 

grunnskólabörn með þroskahömlun. Í boði var kynning og fræðsla á sundíþróttinni, leikir, 

þrautir og kennsla í sundlauginni og fræðsla og kynningar fyrir foreldra á meðan börnin syntu. 

Því miður mættu mjög fáir á þessar kynningar.  

 

FUNDIR / NÁMSKEIÐ ERLENDIS 
12. – 19. október 2019 fóru Global Games fram í Brisbane í Ástralíu en leikarnir eru á 

fjögurra ára fresti á vegum INAS – Alþjóðaíþróttasamtaka þroskahamlaðra. Samhliða mótinu 

sat ÞÁH aðaldund INAS sem nú heita Virtus - World Intellectual Impairment Sport 

 

24. - 27. október 2019 október tóku ÞÁH og ÓM þátt í aðalfundi IPC sem fram fór í Bonn í 

Þýskalandi. Fundurinn var haldinn í tengslum við 30 ára afmæli IPC. 

  

http://www.samskiptaradgjafi.is/
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Samhliða fundinum sat JBÓ fjölmiðla- og upplýsingatækniráðstefnu IPC. 

 

24. nóvember 2020 „sátu“ ÞÁH og ÓM fjarfund IPC þar sem kynntur var fjárhagsstuðningur 

við aðildarlönd samtakanna. Styrkurinn getur numið allt að €7.500.- að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum sem fram koma á umsóknareyðublaði. Styrkveiting, að upphæð €3.800.-, barst ÍF í 

ágústmánuði 2021. 

NORD-HIF - Íþróttasamband fatlaðra á Norðurlöndum   

13. – 15.  september 2019 fór stjórnarfundar Nord-HIF fram á Selfossi en fundurinn var að 

hluta sameiginlegur með Íþrótta- og Ólympíusamböndum Norðurlandanna. Fundinn sátu f.h. 

ÍF ÞÁH, JA og ÓM. 

  

27. – 29. september 2019 sátu Ludvig Guðmundsson og Baldur Ingvarsson 

flokkunarráðstefnu Nord-HIF sem fram fór í Osló. 

  

7. nóvember 2019 áttu ÞÁH og ÓM fund með fulltrúa „All in“ verkefnisins varðandi 

lokafrágang á „handbók“ um „Góða stjórnunarhætti“ Nord-HIF. „Handbókin“ mun líggja 

fram á lokakynningu „All in“ verkefnisins í desembermánuði. 

  

5. desember 2020 sátu ÞÁH og ÓM lokaráðstefnu „All in“ verkefnis Nord-HIF en  á 

ráðstefnunni var farið yfir þau verkefni sem lagt var upp með í upphafi. Auk þess voru 

fyrirlestrar og kynningar s.s. varðandi „vegferð“ íþróttafólks frá byrjun til enda ferlisins, 

samþættingu eða blöndun fatlaðra íþróttamanna, hindranir sem fatlað fólk verður fyrir á 

lífsleiðinni, mögulegar lausnir því tengdu o.fl. 

Samstarf Norðurlandanna á svið íþrótta hefur um áratuga skeið verið mjög náið og leitt margt 

gott af sér, jafnt í íþróttunum sjálfum sem og í ýmsum félagslegum og fjárhagslegum 

viðfangsefnum. Tugþúsundir íþróttafólks á Norðurlöndunum eiga ógleymanlegar 

endurminningar sem byggjast á íþróttasamskiptum og vináttutengslum sem af þeim hafa leitt 

 

Þegar íþróttastarfi fatlaðra á Norðurlöndum fór að vaxa fiskur um hrygg eftir 1960 kom það 

eins og af sjálfu sér að samskipti frændþjóðanna jukust á því sviði. Í Svíþjóð, Noregi og 

Danmörku voru menn nokkuð á undan öðrum en fljótlega bættust Finnar, Íslendingar og 

Færeyingar í hópinn. 

 

Í fyrstu var um að ræða samstarf nefnda frá hverju landi sem hittust árlega til að finna 

samstarfinu grundvöll en árið 1976 var Íþróttasaband fatlaðra á Norðurlöndum, Nord-HIF 

(Nordiska Handicapidrottsforbundet). Stjórn Nord-HIF er skipuð formönnum íþróttasambands 

fatlaðra í hverju landi og fer hvert land með formennsku þrjú ár í senn ásamt því að reka 

skrifstofu samtakanna og koma fram fyrir þeirra hönd á alþjóðavettvangi. 

 

Eitt þeirra verkefna sem Nord-HIF hefur unnið að er „All-in“ verkefnið sem fól í sér gagngera 

endurskoðun á starfsemi og starfsháttum samtakanna. Verkefnið, sem spannaði tveggja ára 

tímabil, var styrkt af ESB og var unnið undir handleiðslu sérfræðinga frá SPIN sem sérhæfa 

sig í verkefnastjórnun. 

 

Meðal verkefna sem unnið hefur verið að voru endurskoðun á lögum og reglum sambandsins, 

útgáfa handbókar um verksvið og verkferla, íþrótta- og æfingabúðir ungmenna, 

æfingahandbók, flokkunarmál og ráðstefnur þeim tengdum. Einnig verkefni tengd nýliðun, 

myndbönd þar sem „sendiherrar“ hvers lands kynntu sig og sína íþrótt. Sjá myndböndin. 

https://youtu.be/ZfrvSWZI0xs
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Í þessu ferli hafði hvert land yfirumsjón með ákveðnum málaflokki og sýndi verkfnið fram á 

hversu náin og góð samvinna er meðal Norðurlandaþjóðanna á sviðum er tengjast íþróttum 

fatlaðra. 

 

20. janúar 2020 sat ÓM fund framkvæmdasjóra Nord-HIF. 

22. janúar 2020 sat Kári Jónsson, annar Yfirmaður landsliðsmála ÍF fund landsliðsþjálfara 

Norðurlandanna í frjálsum íþróttum m.a. varðandi nánari samvinnu landanna á stórmótum s.s. 

Evrópu- og Heimsmeistaramótum. 

5. maí 2020 var haldinn fjarfundur stjórnar Nord-HIF. Fundinn sátu f.h. ÍF ÞÁH, AKV og 

ÓM 

 

18. ágúst 2020 sat ÓM fjarfund markaðsfulltrúa Norðurlandanna innan Nord-HIF m.a. með 

það að markmiði að ,,finna“ samnorræna samstarfsaðila. Ákveðið var að bíða með að hafa 

samband fyrirtæki sem vitað er að starfi á öllum  Norðurlöndunum og styrku nú þegar einstök 

lönd. Hér er um að ræða fyrirtæki s.s. Salto (Danmörk), DeLaval og Atlas Copco (Svíþjóð og 

Finnland) sem öll eiga einnig tengingu við Japan á einn eða annan hátt.  

 

23. október 2020 „sátu“ JBÓ og Ingi Þór Einarsson annar YL fund Norðurlandanna fjarfund 

um flokkunarmál og annað tengt samstarfi Norðurlandanna á þeim vettvangi.  

 

19. nóvember 2020 sátu Kári Jónsson og Egill Valgeirsson, formaður frjálsíþróttanefndar ÍF, 

fjarfund um samvinnu Norðurlandanna í hinum ýmsu málum tengdum frjálsum íþróttum, 

mótahald o.fl. 

 

8. janúar 2021 sátu ÓM og ÞÁH fjarfund um framtíð og framkvæmd Malmö open og norrænt 

samstarf tengdum íþróttum fatlaðra. 

 

20. janúar 2021 „sátu“ Ludvig Guðmundssyni, lækni og Karl Þorsteinsson, formaður 

boccianefndar fjarfund Norðurlandanna m.a. varðandi nýjar flokkunarreglur í boccia. Tillögur 

sem þar komu fram eru nú til skoðunar hjá boccianefndum viðkomandi landa og verður stjórn 

ÍF upplýst um skoðun boccianefndar ÍF þegar niðurstaða liggur fyrir. 

Á fjarfundinum var upplýst að NM í boccia sem fram átti að fara í Noregi í maí n.k. hefði 

verið aflýst. Ákvörðun verður tekin á næstunni hvort NM, sem næst fer fram í Danmörku, 

verði haldið 2022 eða 2023. 

 

22. febrúar 2021 sátu Ingi Þór Einarsson og „hand“hjólreiðakonan Arna Sigríður Albertsdóttir 

fjarfund um samvinnu Norðurlandanna í hinum ýmsu málum tengdum hjólreiðum fatlaðra. 

 

12. maí 2021 sat Karl Þorsteinsson fjarfund Norðurlandanna um málefni tengd boccia á 

Norðurlöndunum þ.m.t. NM í boccia. Á fundinum var samþykkt að næsta mót færi fram í 

Danmörku 2023. 

 

13. ágúst 2021 sátu ÞÁH og ÓM fjarfund stjórnar Nord-HIF þar sem til umræðu voru m.a. 

framboð Norðurlandanna til stjórnarsetu í IPC (Alþjóðaólympíuhreyfing fatlaðra) og EPC 

(Evrópudeilda alþjóðaólympíuhreyfingar fatlaðra). Einnig voru umræður um afstöðu 

Norðurlandanna til „blöndunar“ íþróttagreina innan IPC í alþjóðasambönd s.s. 

Alþjóðasundsambandið (FINA) og Alþjóðafrjálsíþróttasabandið (IAAF). 
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MÓT INNANLANDS   

Árlegt minningarmót Harðar Barðdal fór fram í Hraunkoti, á æfingasvæði 

golfklúbbsins Keilis mánudaginn 24. júní og þar var eins og áður keppt í flokki 

fatlaðra og ófatlaðra. Fólk á öllum aldri mætti til leiks, börn og fullorðnir og keppni 

fór fram í blíðskaparveðri eins og alltaf er í Hafnarfirði. Í flokki fatlaðra sigraði 

Sigurður Guðmundsson og í flokki ófatlaðra sigraði Hjördís Magnúsdóttir.  Ólafur 

Ragnarsson tók á móti Framfarabikar GSFÍ f.h. Eyrúnar Birtu Þrastardóttur sem 

ekki var á staðnum. í flokki fatlaðra var í 2. sæti Kristbergur Jónsson og 3.sæti Elín 

Fanney Ólafsdóttir. Í flokki ófatlaðra var í 2. sæti Brynja Valdimarsdóttir (Frans 

Sigurðsson tók á móti hennar verðlaunum) og 3. sæti Kristmann Magnússon 

Bestu þakkir til Ólafs Ragnarssonar og Frans Sigurðssonar,   GSFÍ fyrir skipulag 

mótsins og til þjálfara GSFÍ hópsins,   Karl Ómars Karlssonar. Einnig fær 

golfklúbburinn Keilir kærar þakkir fyrir frábært samstarf og stuðrning við golfstarf 

GSFÍ 

 

6.-7.  júlí 2019 fór Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í frjálsum íþróttum  fram í Kaplakrika 

í Hafnarfirði. Ármenningar urðu sigurvegarar í liðakeppni með 12 gullverðlaun og 

ein silfurverðlaun. Hulda Sigurjónsdóttir setti nýtt Íslandsmet í kúluvarpi F20 

kvenna (þroskahamlaðir) þegar hún varpaði kúlunni 10.31m og setti einnig nýtt met 

í sleggjukasti (30,10 m)..Stefanía Daney Guðmundsdóttir rauf fimm metra múrinn í 

langstökki kvenna F20 (þroskahamlaðir) þegar hún stökk 5,07 metra sem er nýtt 

Íslandsmet!  

 

 
4. – 6. október 2019 fór Íslandsmót ÍF í einstaklingskeppni fram á Ísafirði. Mótið var í alla staði hið 

glæsilegasta en framkvæmdaraðili mótsins var íþróttafélagið Ívar. Vísað er í nánari úrslit á heimasíður 

ÍF en það var Guðrún Ólafsdóttir, Firði sem sigraði í 1. deild og  Ingi Björn Þorsteinsson, IFR  sigraði 

í flokki BC1 - 5. 
  
12. – 13. október 2019 október var Erlingsmótið haldið í Laugardalslaug. 

  

8. – 10. nóvember 2019 fór fram sameiginlegt Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra og 

Sundsambands Íslands í 25m laug. Mótið fór fram í Ásvallalaug. Bestum árangri náðu þeir 

Már Gunnarsson, ÍRB og Róbert Róbert Ísak Jónsson frá Firði/SH en Róbert vann til til 

silfurverðlauna í 200m fjórsundi og bronsverðlauna í 100m flugsundi og Már Gunnarsson 

synti undir gildandi heimsmeti í 50m og 100m baksundi. 

  

4. janúar 2020 fór Nýárssundmót fatlaðra barna og unglinga fram í Laugardalslaug. Óvenju 

fáir þátttakendur tóku þátt í mótinu en stigahæsti einstaklingurinn og sigurvegari mótsins 

annað árið í röð var Tanja Jóhannsdóttir.  

21. – 23. febrúar 2020 fór Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í frjálsum íþróttum fram í 

Kaplakrika en mótið fór fram samhliða Meistaramóti Íslands hjá Frjálsíþróttasambandi 

Íslands. Mótið fór einkar vel fram í sterkri framkvæmd og umgjörð hjá FH í samstarfi við 

frjálsíþróttanefnd ÍF. Alls féllu tíu ný Íslandsmet á Íslandsmóti ÍF þar sem frjálsíþróttakonan 

Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir frá ÍR setti fjögur ný met! Ármann varð Íslandsmeistari í 

liðakeppninni en liðið vann til alls 18 verðlauna á mótinu.  
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25. júní 2020 fór fram minningarmót Harðar Barðdal 2020  í Hraunkoti, hjá golfklúbbnum 

Keili Hafnarfirði. Umsjón hafði GSFÍ í samstarfi við golfklúbbinn Keili. Jakob 

Ingimundarson var stigahæstur í flokki fatlaðra, í öðru sæti var Sigurður Guðmundsson og í 

þriðja sæti Elín Fanney Ólafsdóttir. 

 

Gullmót Íþróttasambands fatlaðra í frjálsum íþróttum fór fram á Laugarvatni dagana 30. júní 

og 2. júlí Keppt var í 100m, 400m, langstökki, kúluvarpi, kringlukasti og spjótkasti fatlaðra. 

Mótið var opið til þátttöku ófatlaðra enda gilda sömu keppnisreglur hjá þeim. Keppt var í 

flokkum karla og kvenna og fötlunarflokkum T11, T20, T/F37, F63 
 

17. – 19. júlí 2020 fór Íslandsmót ÍF í sundi fram í Laugardalslaug en mótið er 

samstarfsverkefni Sundsambands Íslands og Íþróttasambands fatlaðra. Um 150 keppendur 

voru skráðir til keppni sem er litlu færra en síðustu ár og verður að teljast mjög góð mæting á 

þessum tíma árs þegar sundfólk er alla jafna komið í sumarfrí.  

Á mótinu féllu átta Íslandsmet þarf fjögur í flokki fatlaðra. Róbert Ísak Jónsson SH í flokki 

S14 setti tvö Íslandsmet, Sonja Sigurðardóttir, ÍFR flokki S4 eitt Íslandsmet og Hjörtur Már 

Ingvarsson, Firði flokki S5 eitt Íslandsmet. 

 

 

24. – 26. júlí 2020 fór Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum fram samhliða Meistaramóti FRÍ á 

Akureyri með þátttöku afreksfólks ÍF. Á mótinu setti Hulda Sigurjónsdóttir  Íslandsmet í 

kúluvarpi, 10.35m. Egill Þór Valgeirsson formaður frjálsíþróttanefndar ÍF stýrði samstarfi við 

framkvæmdaraðila fyrir norðan og fulltrúar stjórnar ÍF á mótinu voru þær K.Linda 

Kristjánsdóttir og Eva Hrund Gunnarsdóttir. 

 

9. janúar 2021 átti Nýárssundmót fatlaðra barna og unglinga að fara fram í Laugardalslaug en 

vegna Covid-19 var mótinu frestað og síðan aflýst. 

 

ÍF kannaði hug aðildarfélaga til að halda tvískipt Íslandsmót í boccia sem frestað hafði verið 

vegna Covid 19. Að undangenginni könnun meðal aðildarfélaga ÍF var ljóst að ekki var hægt 

að halda áfram þeirri hugmyndavinnu að skipuleggja keppni í 1. – 2. deild á Akureyri og 3. – 

5. deild í Reykjavík. Nokkur félög treystu sér ekki til þátttöku og því varð ekki af mótinu. 

 

5. - 7. febrúar 2021 tóku nokkrir af afreksmönnum ÍF þátt RIG – Reykjavík International 

Games. Ágætis árangur náðist í sundhluta mótsins þar sem Már Gunnarsson og Róbert Ísak 

Jónsson sett hvor um sig tvenn Íslandsmet, Már í 50 og 200m baksundi og Róbert Ísak í 100 

og 200m flugsundi.  Þá tók Patrekur Andrés Axelsson þátt í 60m hlaupi í frjálsíþróttahluta 

RIG og þar sem hann bætti Íslandsmet sitt. 

 

6. mars 2021 fór Íslandsmót ÍF fram í Kaplakrika í Hafnarfirði. Mótið fór vel fram þótt 

fámennt væri og náðist ágætis árangur á mótinu þar sem nokkrir keppendur bættu sinn besta 

árangur.   

 

28. mars 2021 var haldið opið frjálsíþróttamót í Kaplakrika en til mótsins var efnt til að gefa 

afreksfólki ÍF lokatilaun til að ná tilskyldum lágmörkum fyrir Paralympics í Tokyo 2020.  

Á mótinu náði Patrekur Andrés Axelsson lágmarkinu í 400m hlaupi í flokki blindra og verður 

þannig meðal þátttakenda á Paralympics.  

 

23. -25. apríl 2021 var Íslandsmót SSÍ og ÍF haldið í Laugardalslaug. Á mótinu setti Már 

Gunnarsson heimsmet í 200m baksundi í flokki blindra og Róbert Ísak Jónsson setti 
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Íslandsmet í 100mflugsundi í flokki þroskahamlaðra. Aðrir keppendur voru nálægt sínum 

bestra árangri. 

 

8. maí 2021 fór fram íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í borðtennis en mótið fór fram í 

íþróttahúsi ÍFR við Hátúni 14.  Hákon Atli Bjarkason, ÍFR, varð þrefaldur Íslandsmeistari um 

helgina en hann hafði sigur í tvíliðaleik, flokki hreyfihamlaðra karla og í opnum flokki eftir 

úrslitarimmu við Kolbein Skagfjörð frá Akri.Hákon hefur látið vel að sér kveða síðustu 

árin en hann varð einnig Íslandsmeistari 2011, 2017, 2018, 2019 og  nú aftur 2021. 

Inga Hanna Jóhannesdóttir frá ÍFR sigraði í kvennaflokki og Magnús Guðjónsson 

frá HK sigraði í flokki þroskahamlaðra karla.  

 

Björgvin Ingi Ólafsson sem er nýr keppandi hjá ÍF náði þeim ótrúlega árangri að sigra á 

Íslandsmóti BTÍ 2021 16 ára og yngri 
https://www.facebook.com/IthrottasambandFatladra/photos/a.852329201445500/4424818950863156/ 

 

10. júlí 2021 fór Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum utanhúss fram á Kaplakrikavelli í 

Hafnarfirði í dag. Ármenningar urðu Íslandsmeistarar félaga og þrjú Íslandsmet litu þar 

dagsins, í kúluvarpi og sleggjukasti í flokki F37 og 1500m hlaupi flokki T20.  

Unglingalandsmót UMFÍ 2021 sem halda átti á Selfossi um verslunarmannahelgina féll niður 

vegna Covid 19. Þar var unnið að undirbúningi í keppni fyrir fatlað í íþróttafólk í sérflokki t.d. 

frjálsum íþróttum en einnig var þeim að sjálfsögðu gert kleift að skrá sig eins og aðrir í allar 

greinar.  Þorbjörg Vilhjálmsdóttir var íþróttagreinastjóri í íþróttum fatlaðra en athygli vakti að 

þrátt fyrir að mikil kynning færi fram voru eins og áður, fáar skráningar.  

ÍF barðist á sínum tíma fyrir því að sérstakir flokkar yrðu settir inn í ákveðnum greinum til að 

laða fólk til þátttöku en viðbrögð hafa verið mjög dræm sem er þess virði að greina betur.  

Fólk vill fá tilboð og þarna er frábært tilboð fyrir ungt fólk á almennu móti. 

 

9. ágúst fór fram árlegt minningarmót Harðar Barðdal en mótið er skipulagt af GSFI, 

golfsamtökum fatlaðra á Íslandi. Mótið fór fram í Hraunkoti, æfingasvæði golfklúbbsins 

Keilis. Sigurður Guðmundsson sigraði í flokki fatlaðra en hvatningarbikar GSFI hlaut Jón 

Gunnarsson. Metþátttaka var í goða veðrinu og allir glaðir og kátir að fá loks að taka þátt í 

íþróttaviðburði. Heimsferðir voru styrktaraðilar mótsins.  

Golfæfingar GSFI standa yfir allt árið í Hraunkoti, æfingasvæði golfklúbbsins Keilis 

Hafnarfirði  

 

 

AKV átti fund á Selfossi í lok júli 2020 þar sem farið var yfir stöðu Íslandsmóts í boccia og í 

framhaldi var stefnt að móthaldi 2020.  Í framhaldinu fóru Kalli  Þorsteins og AKV fóru á 

Selfoss til að kanna aðstæður vegna Islandsmóts, hitta fulltrúa Suðra og hótelstjóra.  Því 

miður tókst ekki að framkvæma mótið 2020  en ýmsar hugmyndir  voru settar fram um 

útfærslu á verkefnum og samstarf aðildarfélaga. 

Vegna Covid-19 hefur Íslandsmóti í boccia verið ítrekað frestað og óvíst er með mótið haustið 

2021 þegar þessi skýrsla er skrifuð. Sama hefur gilt með lyftingar og aðra viðhurði að frestun 

hefur verið óhjákvæmileg 

 

 

 

https://www.facebook.com/IthrottasambandFatladra/photos/a.852329201445500/4424818950863156/
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MÓT ERLENDIS 

22. september 2019 tók Patrekur Andrés Axelsson þátt í opna króatíska meistarmótinu í 

frjálsum íþróttum með það að markmiði að ná tilskyldum lámörkum fyrir HM 2020 í 

nóvember. Þrátt fyrir að setja Íslandsmet i 400m hlaupi tókst Patreki ekki að ná lágmörkum 

fyrir mótið. 

  

12. – 19. október 2019 fóru Global Games fram í Brisbane í Ástralíu en leikarnir eru á 

fjögurra ára fresti á vegum INAS – Alþjóðaíþróttasamtaka þroskahamlaðra. ÍF tefldi fram 

fjórum sterkum fulltrúum og þar á meðal verðlaunahöfum frá heims-, Evrópu,- og 

Ólympíumótum.   

  

1. – 3. nóvember 2019 tók borðtennismaðurinn Hákon Atli Bjarkason þátt í Stockholm 

Paragames. 

  

8. – 10. nóvember 2019 tók skíðamaðurinn Hilmar Snær Örvarsson þátt í þremur IPC mótum 

í Landgraf í Hollandi þar sem hann vann til brons- og silfurverðlauna. 

  

7. – 15. nóvember 2019 tóku frjálsíþróttakonurnar Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir, Stefanía 

Daney Guðmundsóttir og Hulda Sigurðardóttir þátt í HM í fjrálsum íþróttum sem fram fór í 

Dubai, UEA. Bestum árangri náði Bergrún Ósk er hún hafnaði í 5. sæti í langstökki. Allar 

voru þær við sinn besta árangur sem þó dugði þeim ekki í úrslit.  

  

22. – 24. nóvember 2019 tóku Sonja Sigurðardóttir og Thelma Björg Björnsdóttir þátt í opna 

pólska sundmótinu með það að markmiði að ná tilskyldum lágmörkum fyrir Paralympics í 

Tokyo 2020. 

  

13. – 15. desember 2019 tók Róbert Ísak Jónsson þátt í opna hollenska meistaramótinu í sundi 

þar sem hann reyndi við lágmörk/kvóta fyrir Paralympics 2020. Á mótinu bætti Róbert 

Íslandsmetið í 100m flugsundi og hækkaði sig á styrkleikalistanum. 

 

Í lok desember 2019 vann Hilmar Snær Örvarsson til silfurverðlauna í svigkeppni í St. Moritz.  

 

15. - 17. janúar 2020 vann Hilmar Snær Örvarsson skíðamaður frá Víkingi til silfurverðlauna í 

svigkeppni í Prato Nevoso á Ítalíu. Um þriggja daga svigmót var að ræða þar sem Hilmar féll 

úr keppni fyrstu tvo keppnisdagana en á þriðja degi landaði hann silfurverðlaununum.  

 

 

24.-26. janúar 2020 tóku þrír sundmenn tóku þátt í Norðurlandamótinu í sundi. Már 

Gunnarsson frá sunddeild Keflavíkur vann til gull og silfurverðlauna, Guðfinnur Karlsson, 

Fjörður, vann gull, silfur og brons og Thelma Björg Björnsdóttir frá ÍFR vann til tvennra 

silfurverðlauna og einna gullverðlauna á mótinu. Á sama tíma voru aðrir meðlimir afrekshóps 

ÍF í sundi að keppa á RIG í Laugardalslaug.  

27. – 31. janúar 2020 tók Hilmar Snær Örvarsson þátt Europa Cup í alpagreinum í Slóvakíu 

þar sem hann vann til þriggja gullverðlaun og einna silfurverðlauna. Mótið fór fram í Jasna í 

Slóvakíu og var síðasta mótið á Evrópumótaröðinni fyrir lokamótið í Króatíu.  

26. febrúar 2020 vann skíðamaðurinn Hilmar Snær Örvarsson frá skíðadeild Víkings sigur í 

svigkeppni Evrópumótaraðar IPC sem fram fór í Zagreb í Króatíu.  
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 28. febrúar 2020 varð Hilmar Snær Örvarsson fyrstur Íslendinga til þess að vinna sigur á 

Evrópumótaröð IPC í alpagreinum. Hilmar hafði sigur í svigkeppni og að henni lokinni var 

ljóst að ekki yrði keppt í stórsvigi daginn eftir vegna aðstæðna. Þar af leiðandi var Hilmar 

sigurvegari heildarstigakeppninnar á Evrópumótaröðinni með gull í svigi og silfur í stórsvigi. 

Sannarlega magnaður árangur hjá Hilmari sem hefur klifrað hratt upp metorðastigann í 

alpagreinum og er nú á meðal allra fremstu skíðamanna fatlaðra í heiminum. 

 

Hilmar var ekki einn um að rita nýjan kafla í íþróttasögu okkar Íslendinga í Króatíu því 

yfirdómari keppninnar var þjálfari Hilmars, Þórður Georg Hjörleifsson en þetta var í fyrsta 

sinn sem mótshluti Alþjóðlegs móts á vegum IPC er í höndum Íslendings. Hilmar og Þórður 

hafa starfað saman núna í liðlega áratug og uppskáru ríkulega í Króatíu. 

 

14. mars 2020 tók Helgi Sveinsson þátt í opnu kastmóti í Danmörku með það að markmiði að 

ná tilskildum lágmörkum fyrir Paralympics í Tokyo en mótið í Danmörku var viðurkennt 

lágmarkamót af IPC. Á mótinu kastaði Helgi spjótinu 47.26m sem var yfir lágmarki IPC sem 

sett var fyrir hans fötlunarflokk í Tokyo 2020. 

 

Vegna útbreiðslu COVID19  hefur flestum stórmótum fatlaðra verið aflýst. Þannig var Grand 

Prix móti í Dubai í frjálsum, opna breska meistaramótinu í sundi og Europa Cup í bogfimi 

aflýst. Öll þessi mót voru mikilvæg í undirbúningi afreksfólks fyrir þátttökurétti á 

Paralympics 2020 í Tokyó. Evrópumeistaramótum fatlaðra í sundi og frjálsum íþróttum  sem 

fara áttu fram í Portúgal og Póllandi var aflýst og einnig Norðurlandamóti fatlaðra í boccia. 

 

17. – 24.  Janúar  2021 tók Hilmar Snær Örvarsson þátt í Heimsbikarkeppni IPC í 

alpagreinum sem fram fór í Veysonnaz í Sviss þar sem hann hafnaði í 9. sæti í svigi og 14. í 

stórsvigi. 
 

 9. - 12. mars 2021 tók Hilmar Snær Örvarsson þátt í Evrópubikarkeppni IPC í alpagreinum 

sem fram fór í Melbun, Lichtenstein. Þar hafnaði hann í 6. og 5. sæti í stórsvigi og 2. og 3. 

sæti svigi. 

 

8. – 11. apríl 2021 tók Sonja Sigurðardóttir þátt í  opna breska sundmótinu sem fram fór í 

Sheffield. Fyrir mótið var Sonja endurflokkuð þar sem hún var áfram flokkuð í flokk S4 en 

jafnvel var talið að hún myndi flokkast ,,niður“ í S3 sem hefði tryggt henni þátttökurétta á 

Ólympíumótið/Paralympics 2021 en slíkt var ekki raunin.  

16. – 22. maí 2021 var EM í sundi haldið á Madeira í Portúgal þar Ísland átti tvo keppendur. 

Á mótinu vann Róbert Ísak tvenn verðlaun en hann fékk brons í 200m fjórsundi og silfur í 

100m skriðsundi. Már Gunnarsson setti Íslandsmet í 200m fjórsundi þar sem hann hafnaði í 4. 

sæti og í sinni bestu grein, 100m baksundi hafnaði hann í 5. sæti og var þar nokkuð frá sínum 

besta tíma. 

1. – 5. júní 2021 fór EM í frjálsum íþróttum fram í Bydgoszcz, Póllandi. Afrakstur íslensku 

keppendanna var silfur og brons í kúluvarpkeppni kvenna í flokki T37 (hreyfihamlaðir) og eitt 

Íslandsmet í kringlukasti.  

17. – 20. júní 2021 tók Thelma Björg Björnsdóttir, ÍFR, þátt í opna þýska meistaramótinu í 

sundi sem fram fór í Berlín. Mótið var liður í undirbúningi Thelmu fyrir PL í Tókýó í lok 

ágúst.  
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2. – 4. 2021 júlí tóku þeir Björgvin Ingi Ólafsson úr HK og Hákon Atli Bjarkason úr ÍFR þátt 

í Opna tékkneska meistaramótinu í borðtennis sem haldið var í Prag. Mótið var það fyrsta sem 

Björgvin Ingi tekur þátt í og hlaut hann þar alþjóðlega flokkun, 

 

3. – 10. júlí 2021 tók bogfimimanninn Þorsteinn Halldórsson þátt í lokaúrtöku- móti vegna PL 

í Tokyo en mótið fór fram í Nove Mestro í Tékklandi. Því miður náði hann ekki því markmiði 

sínu að „skjóta“ sig inn til Tokyo. 

 

14. – 19. júlí 2021 tók Thelma Björg Björnsdóttir, ÍFR þátt í opna króatíska meistaramótinu í 

sundi en þangað hafi hún verið „skikkuð“ í endurflokkun. Hún er nú kominn með endanlega 

flokkun. Frá mótinu hélt hún til Mallorca til móts við hina PL keppendurna sem þar voru í 

æfingabúðum. 

 

ÓLYMPÍUMÓT FATLAÐRA  - PARALYMPCS 

25. september 2019 sátu ÞÁH og JBÓ stöðufund með fulltrúum afrekssviðs ÍSÍ. 

  

1. nóvember 2019 áttu ÞÁH, JBÓ og ÓM fund með félagsmálaráðherra og starfsmönnum 

ráðuneytisins um viðveru ráðherra á Paralympics í Tokyo 2020. 

25. og 26. janúar 2020 fóru æfingabúðir landsliðshóps ÍF í boccia fram í íþróttahúsi 

Klettaskóla sem undirbúningur vegna NM í boccia sem fram fer í maí 2020. 

 

8. – 10. mars 2020 heimsótti Andrew Persons, forseti IPC, Ísland. Auk þess að kynna honum 

starf ÍF hitti hann fulltrúa ÍSÍ, helstu ráðamenn þjóðarinnar og fékk þeirra sýn á íþróttastarfi 

fatlaðra hér á landi og starfsemi ÍF.  
https://ifsport.is/read/2020-03-10/andrew-parsons-forseti-ipc-i-opinberri-heimsokn-a-islandi/ 

 

24. mars 2020 barst tilkynning frá IOC og IPC þess efnis að Ólympíuleikunum og Paralymics 

yrði frestað um ár. Staðfest var stuttu síðar að Paralympics fari fram 24. ágúst til 5. september 

2021. https://ifsport.is/read/2020-01-27/aefingabudir-landslidshops-if- i-boccia-helgina-25-26-januar-2020/ 

 

 

22. júní 2020 átti JBÓ símafund með Ryoko, fulltrúa framkvæmdanefndar Tokyo 2020 um 

stöðu mála varðandi Paralympics 2021. 

 

29. júní – 2. júlí 2020 fóru fram á Laugarvatni æfingabúðir afreksfólks ÍF undir handleiðslu 

Yfirmanna landsliðsmála ÍF. Auk æfinga voru framkvæmdar líkamlegar mælingar á 

afreksfólkinu auk þess sem „Gullmót ÍF“ í frjálsum íþróttum fór þar fram en mótið var opið 

bæði fötluðum og ófötluðum íþróttamönnum. 

 

1. september 2020 átti JBÓ fund með fulltrúum Tama í Japan þar sem fyrirhugað er að 

æfingabúðir Ólympíumótsfara fari fram fyrir Ólympíumótið 2021 

 

2. – 4. október 2020 var fyrirhuguðum æfingabúðum Ólympíumótsfara, sem fram áttu að fara 

á Laugarvatni, frestað vegna Covid 19 

 

7. október 2020 átti JBÓ fund með Halldóri Elís, sendiráðsfulltrúa Íslands í Japan m.a. vegna 

fyrirkomulags fyrirhugaðra æfingabúða Ólympíumótsfara ÍF í Tama í Japan. 

 

https://ifsport.is/read/2020-03-10/andrew-parsons-forseti-ipc-i-opinberri-heimsokn-a-islandi/
https://ifsport.is/read/2020-01-27/aefingabudir-landslidshops-if-i-boccia-helgina-25-26-januar-2020/
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 5. nóvember 2020 hélt Erlendur Egilsson, sálfræðingur fjarfund með afreksfólki ÍF um 

andlega líðan, áskoranir og leiðir til að takast á við mótlæti. Í framhaldinu voru í 

nóvembermánuði haldnir vikulegir fundir með afreksfólki um: 

• 11. nóvember 2020- næringarþjálfun með Birnu Harðardóttur,  næringarfræðingi 

• 18. nóvember 2020 - áframhaldandi ,,líf” íþróttamanna og sóttvarnir í Covid með 

Baldri Ingvarssyni, lækni 

• 25.nóvember 2020 - verkefni í sjónmáli 2021 og áherslur YL 

Ákveðið var að halda ofangreinda fundi í ljósi þeirra aðstæðna sem íþróttafólk stendur frammi 

fyrir og hefur gert undanfarna mánuði.  

 

 17. desember 2020 „sátu“ ÞÁH og ÓM fjarfund aðildarlanda IPC með forseta og 

framkvæmdastjóra samtakanna um stöðu mála vegna Paralympics / Ólympíumótanna í Tokyo 

2021 og Peking 2022. Staðfest var að mótið muni fara fram dagana 24. ágúst - 5. september 

2021 en að íþróttamenn muni búa í svokallaðri ,,búbblu”, engir áhorfendur verði leyfðir og 

einungis heimilt að ferðast til og frá æfinga- og keppnisstöðum.  

 

Í byrjun árs 2021 tilkynnti spjótkastarinn Helgi Sveinsson að hann væri hættur æfingum og 

keppni í frjálsum íþróttum og stefni ekki lengur á þátttöku í PL/Ólympíumóti fatlaðra né 

heldur EM í frjálsum íþróttum. Mun Helga verða þakkað sitt framlag til íþrótta fatlaðra við 

tækifæri. 

 

7. apríl 2021 áttu ÞÁH, JBÓ og ÓM fund með sendiráði Japans á Íslandi vegna þátttöku 

Íslands í Paralympics. 

6. maí 2021 „sat“ JBÓ fund með aðalfararstjórum Norðurlandanna vegna PL í Tokyo 2021 

þar sem hin ýmsu mál um sameiginlega hluti og samvinnu milli landanna meðan á leikunum 

stendur voru rædd. 

 
11. – 25. júlí 2021 voru íslensku keppendurnir sem þátt taka í PL, að undanskildum Má 

Gunnarssyni, í æfingabúðum á Mallorca á Spáni.  

 

5. ágúst 2021 var haldinn blaðamannafundur í húsakynnum Toyota á Íslandi þar sem íslenski 

hópurinn sem þátt tekur í PL í Tokyo var kynntur. Hópinn skipa;  

o FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR; Patrekur Andrés Axelsson – keppandi, Kári Jónsson – þjálfari, 

Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir – keppandi, Melkorka Rán Hafliðadóttir – þjálfari, Helgi 

Björnsson – aðstoðarhlaupari/Guide.   

o SUND; Már Gunnarsson – keppandi, Kristín Guðmundsdóttir – þjálfari, Róbert Ísak 

Jónsson – keppandi, Steindór Gunnarsson – þjálfari, Thelma Björg Björnsdóttir – 

Keppandi, Ragnar Friðbjarnarson – þjálfari/sjúkraþjálfari Gunnar Már Másson – 

aðstoðarmaður.  

o HJÓLREIÐAR; Arna Sigríður Albertsdóttir – keppandi, Ragnheiður Eyjólfsdóttir – 

þjálfari. 

o Jón Björn Ólafsson – aðalfararstjóri, Baldur Helgi Ingvarsson – læknir, Þórður Á. 

Hjaltested – formaður ÍF, Kristín Linda Kristinsdóttir – aðstoðarkona.  
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11. ágúst 2021 bauð forseti Íslands og hans frú íslensku þátttakendunum til móttöku að 

Bessastöðum þar sem þau hópunum góðs gengis á PL/Ólympíumótinu.  

15. ágúst 2021 hélt íslenski hópurinn af stað áleiðis til Tokyo en hópurinn dvaldi fyrstu 

dagana við æfingar í Tama borg áður en haldið er í Ólympíuþorpið þann 21. Ágúst. 

24. ágúst 2021 var setningarathöfn sýnd í beinni útsendingu á RÚV auk þess sem RÚV var 

með beinar útsendingar frá mótinu, ásamt Ólympíumótskvöldum þar sem fjallað var um það 

sem markverðast var hvern dag Ólympíumótsins. 

Árangur Íslands á mótinu var með miklum ágætum þar sem íslensku keppendurnir sett fimm 

Ísalandsmet, tvö í frjálsum íþróttum og þrjú í sundi og kepptu til úrslita í úrslit í fjórum 

greinum.   Árangur íslensku keppendanna Í Tokyo varð eftirfarandi: 

Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir 

• Langstökk - 8 sæti  

• Kúluvarp - 7 sæti á nýju Íslandsmeti 

 

Patrekur Andrés Axelsson 

• 400m hlaup – 7. sæti á nýju Íslandsmeti 

 

Már Gunnarsson 

• 50m skriðsund – 13. sæti 

• 100m flugsund – 5. sæti á nýju Íslandsmeti 

• 200m fjórsund – 8. sæti 

• 100m flugsund – 11. sæti 

 

Róbert Ísak Jónsson 

• 100m flugsund – 6. sæti á nýju Íslandsmeti 

• 100m bringusund – 10. sæti 

• 200m fjórsund – 6. sæti á nýju Íslandsmeti 

 

Thelma Björg Björnsdóttir 

• 100m bringusund – 8. sæti 

• 400m skriðslund – 13. sæti 

 

Arna Sigríður Albertsdóttir 

• Tímataka – 11. sæti 

• Götuhjólreiðar – 15. Sæti 

 

Í tengslum við Paralympics 2021 var unnið að undirbúningi vegna herferðarinnar „We the 

15“, alheimsherferð sem IPC stendur fyrir. Þar eru íþróttir fatlaðra í forgrunni og horft á 

jákvæð áhrif íþróttaþátttöku á daglegt líf. Herferðin hófst formlega 19. ágúst 2021. 

Einkennislitur herferðarinnar fjólublár og voru fræg kennileiti í öllum þjóðlöndum lýst upp til 

að vekja athygli á herferðinni og þeim 15% mannkyns sem eru með mismunandi sérþarfir.  

Þannig voru Perlan og Harpan lýst upp í fjólubláu og keppendur Íslands í Tokyo klæddust 

fjólubláum bolum á upphafsdegi kynningarherferðarinnar 
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FJÁRMÁL OG SAMNINGAR 

29. nóvember 2019 skrifaði  ÞÁH undir endurnýjaðan samstarfs- og styrktarsamning við 

íslenska Getspá og gildir samingurinn fram yfir Paralympics í Tokyo 2020. 

8. janúar 2020 áttu ÞÁH og ÓM fund með fulltrúum Afrekssjóðs ÍSÍ varðandi innsenda 

umsókn ÍF fyrir árið 2020. Í viðræðum kom fram að ÍF mætti vænta svipaðs fjármagns vegna 

2020 til afreksstarfs og 2019 eða rúmar 30 milljónir. 

  

Í framhaldi kynningarfundar Félagsmálaráðuneytisins varðandi umsóknarferli tengdu 

styrkveitingum ráðuneytisins var sótt um styrk vegna hinna ýmsu verkefna. 

Félagsmálaráðuneytið fól ÍF að hafa umsjón með sérverkefnum og samþykkt heildarstyrk til 

verkefna af safnliðum ársins 2019 að upphæð kr. 7 milljónir. Umsjón með kynningarferli, 

afgreiðslu umsókna og úthlutun höfðu AKV og ÞÁH. ÍF fékk hluta styrks í sérverkefni auk 

umsýslugjalds en ýmis spennandi verkefni voru styrkt gegnum þetta ferli. 

  

23. janúar 2019 tók ÍF á móti styrk frá Kiwanisklúbbnum Heklu en Heklu-menn eru jafnan 

þekktir sem vorboðinn ljúfi í starfi sambandsins. Kiwanisklúbburinn Hekla hefur um árabil 

styrkt myndarlega við starfsemi ÍF og verður meðlimum klúbbsins seint fullþakkaður sá 

stuðningur. 

 

20. apríl 2020 2021 var skrifað undir nýjan samning við Afrekssjóð ÍSÍ þar sem úthlutun til ÍF 

vegna ársins 2021 nemur kr. 32.550.000.- 

 

Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) flokkast sem A-samband/Afrekssérsamband samkvæmt flokkun 

Afrekssjóðs ÍSÍ fyrir árið 2020 en styrkveitingar frá afrekssjóði ÍSÍ hafa aukist umtalsvert 

undangengin ár. Með tilkomu hærri styrks frá afreksjóði ÍF hefur starfið náð að eflast og tveir 

yfirmenn landsliðsmála, hafa nú yfirumsjón með uppbyggingu á afreksstarfi ÍF og fylgja eftir 

afreksstefnu sambandsins. Þannig hefur styrkur afrekssjóðs ÍSÍ gert ÍF kleift að gera samninga 

við 17 einstaklinga úr röðum afreksfólks sambandsins í hinum ýmsu íþróttagreinum. 

 

19. ágúst 2020 átti ÓM fund með markaðsfulltrúa Arion banka vegna endurnýjunar 

samstarfssamnings ÍF og bankans. Bankinn samþykkt nýjan fjögurra ára samning sem 

undirritaður var af ÞÁH, formanni ÍF og Benedikt Gíslasyni bankastjóra. 

 

20. ágúst 2020 áttu ÓM og JBÓ fund með markaðsfulltrúa Össurar h/f vegna endurnýjunar 

samstarfssamnings ÍF og fyrirtækisins. Össur h/f samþykkti nýjan fjögurra ára samning en 

beðið er eftir tækifæri til undirritunar. 

 

 9. september 2020 kom fulltrúi Lionsklúbbsins Njarðar færandi hendi með 

myndbandstökuvél og fleiri tæki sem nýtast myndatöku og myndvinnslu sambandsins. 

Lionsklúbburinn Njörður hefur mörg undangengin ár komið færandi hendi með hin ýmsu tæki 

og tól sem skrifstofu Íf hefur vanhagað um og þörf verið á. 

 

Þá samþykkti Samherjasjóðurinn rausnarlegan styrk til ÍF vegna áranna 2020 og 2021. 

 

Lionsklúbburinn Víðarr verðlaun til Íslandsmóta ÍF 2019 og 2020 eins og undanfarin ár. 

 

Vegna reksturs Sumarbúða ÍF 2019 og 2020  og 2021 hlaut ÍF styrki frá ÖBÍ, 

Reykjavíkurborg Ás styrktarfélagi og Velferðarsjóði barna að ógleymdum Pokasjóði sem 

mörg undangengin ár hefur styrkt sumarbúðirnar með myndarlegu fjárframlagi. 
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Vegna reksturs Sumarbúða ÍF 2019 og 2020 hlaut ÍF styrki frá ÖBÍ, Reykjavíkurborg Ás 

styrktarfélagi og Velferðarsjóði barna að ógleymdum Pokasjóði sem mörg undangengin ár 

hefur styrkt sumarbúðirnar með myndarlegu fjárframlagi. 

 

23. október 2020 barst sambandsaðilum ÍSÍ bréf þar sem tilkynnt var um aukagreiðslu til  

sambandsaðila sem næmi ríflega tveggja mánaða framlagi lottógreiðslana til viðkomandi og 

nam hlutur ÍF kr. 816.060.- Stjórn ÍF samþykkti að aukagreiðslunni yrði skipt jafnt meðal 

aðildarfélaga ÍF 

  

31. október 2020 var haldinn kynningarfundur félags- og barnamálaráðherra og mennta- og 

menningarmálaráðherra um aðgerðir stjórnvalda m.t.t. styrkja ríkisvaldsins til 

íþróttahreyfingarinnar. 

  

 4. nóvember 2020 áttu ÓM og ÞÁH fjarfund með fulltrúa Bláa lónsins. Samþykkti Bláa lónið 

að framlengja samstarfssamninginn til ársloka 2021. Jafnframt yrði á árinu 2021 unnið að 

endurnýjun samstarfssamnings við ÍF til ársins 2024. 

  

Þá hafa verið endurnýjaðir, um eitt ár, samstarfssamningar við Toyota og við Macron vegna 

búningamála til 2024.  

  

28. desember 2020 endurgreiddi ÍF Afrekssjóði ÍSÍ kr. 7.500.000.- vegna verkefna afreksfólks 

ÍF sem aflýsa þurfti á árinu 2020. Þessi niðurfelling er í samræmi við samning þann sem í 

gildi er milli Afrekssjóðs ÍSÍ og ÍF.  

 

11. janúar 2021 var skrifað undir nýjan samning við Afrekssjóð ÍSÍ þar sem úthlutun til ÍF 

vegna ársins 2021 nemur kr. 33.800.000.- 

 

Líkt og á árinu 2020 gerði styrkur afrekssjóðs ÍSÍ til ÍF fyrir árið 2021 sambandinu kleift að 

gera samninga við 18 einstaklinga úr röðum afreksfólks sambandsins í hinum ýmsu 

íþróttagreinum 

 

9. mars 2021 staðfesti Valitor endurnýjun samstarfssamnings við ÍF um eitt ár. 

 

5. maí 2021 skrifaði ÞÁH fyrir hönd SO á Íslandi undir endurnýjaðan samstarfssaming við 

Íslandsbanka og er samningurinn til eins árs. 

 

18. maí 2021 komu „Vorboðarnir ljúfu“ frá Kiwanisklúbbnum. Heklu færandi hendi með 

styrk til starfsemi ÍF. 

 

Umsókn sem send var til Vinnumálastofnunar vegna átaksins „Sumarstörf námsmanna“, þar 

sem sótt var um að Melkorka Rán Hafliðadóttir starfaði á skrifstofu ÍF júní – september, var 

samþykkt 

 

29. júní 2021 var samningur við Icelandair undirritaður sem gildir til ársins 2025 og er 

samningurinn er sambærilegur fyrri samningum fyrirtækisins við ÍF. 

 
5. júlí 2021 var með formlegri undirskrift framlengdur samningur milli  ÍF og 

Rúmfatalagerinn, samstarf sem staðið hefur í áratugi! Rúmfatalagerinn verður því áfram einn 
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af helstu bakhjörlum sambandsins og mun fylgja ÍF inn í nýjan Paralympic-hring til og með 

Paralympics í Frakklandi 2024!  

Rúmfatalagerinn hefur verið einn af stærstu samstarfsaðilum sambandsins en samstarfið 

spannar nú 25 ár eða frá árinu 1996 en það voru Þórður Árni Hjaltested formaður ÍF og 

Þórarinn Ólafsson framkvæmdastjóri Rúmfatalagersins á Íslandi undirrituðu nýja samninginn 

að viðstöddum hluta af Tokyo-hópi Íslands.  

Þá er vert að geta að í auglýsingabæklingi Rúmfatalagersins fyrir ágústmánuð kynnti 

fyrirtækið, að í tilefni af þátttöku Íslands á PL/Ólympíumóti fatlaðra styrki það gott málefni 

með því að gefa 500 krónur til ÍF af hverjum seldum Wellpurkodda í ágústmánuði. 

 

21. júní 2021 var endurnýjaður samstarfssamningur ÍF og Sjóvár og gildir samningurinn fram 

yfir Paralympics/Ólympíumót fatlaðra í París 2024. 

16. ágúst 2021 var dreifibréf „Í góðri trú“ sent til 4000 fyrirtækja með ósk um stuðning við 

þátttöku ÍF í PL í Tokyo. 

 

Auk ofangreindra styrkveitinga er vert að geta styrk Blindrafélagsins til tveggja íþróttamanna 

sem undirbúning og þátttöku þeirra í Tokyo 2020. 
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Samstarf við Félagsmálaráðuneyti - Styrkir til verkefna í þágu Íþrótta fatlaðra  

 

Árið 2019 og aftur árið 2020 tók ÍF að sér umsýslu styrkúthlutunar frá 

Félagsmálaráðuneyti  til sértækra verkefna í þágu Íþrótta fatlaðra. Verkefnið 

tengist framkvæmdaáætlun um málefni fatlaðs fólks 2017 -2021 og samningi 

sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra.   

AKV og ÞAH hafa séð um  umsýslu verkefnisins hjá IF en verkefni sem styrkt voru hafa 

verið mjög fjölbreytt og tekist hefur að koma til móts við stærstan hluta umsækjenda. 

Verkefni tengjast íþróttafélögum, sérdeildum grunn og framhaldsskóla, háskólum, 

rannsóknarverkefnum,  sérhæfðum verkefnum o.fl. 

 

Samstarf við ráðuneyti vegna íþrótta barna  

AKV hefur f.h. ÍF sótt fundi á vegum Barna og Félagsmálaráðuneytis í tengslum við vinnu 

sem tengist farsæld barna og íþróttastarfi barna með sérþarfir. Markmið ráðherra er að ryðja 

úr vegi hindrunum sem koma í veg fyrir íþróttaþátttöku barna. Fleiri hafa komið á þessa fundi 

m.a. fulltrúar ÖBÍ og Þroskahjálpar.  AKV lagði fram hugmyndir um útfærslu verkefna þessu 

tengt og unnið hefur verið áfram með þessar hugmyndir í samstarfi við ráðuneytið.  

 

Fundir í Velferðarráðuneyti – þátttaka barna og ungmenna í íþróttastarfi 

10. september 2020 var fundur í Velferðarráðuneyti þar sem tekið var fyrir málefni um 

þátttöku barna og ungmenna í íþróttastarfi og hvernig mætti virkja betur samstarf ÖBI, 

Þroskahjálpar og IF.  Markmið var að horfa á þá þætti sem gætu hindrað þátttöku og vinna að 

lausnum. Á fundinn mættu AKV frá ÍF, Anna Lára frá Þroskahjálp, Þórdís frá ÖBÍ auk þess 

sem þór Þórarinsson styrði fundi. Sérstakur gestur var Líney Rut Halldórsdóttir frkvstj. ISI en 

AKV óskað eftir því að hún kæmi með á þennan fund. Á fundinum var farið yfir drög að 

hugmyndum um útfærslu einstaka þátta og horft var á hvað væri brýnast að setja fókus á. 

Meginumræða var um samstarf og leiðir og allir voru sammála um að vinna saman að því að 

bæta úr stöðunni.  Mikil áhersla var á vitundarvakningu og nauðsynlega aðstoð við þjálfara og 

aðstandendur.  

Í framhaldi þessa fundar var haldinn fjarfundur þar sem umræðu var haldið áfram og unnið að 

tillögum til að leggja fram. Talið var mikilvægt til að auka vitundarvakningu um þátttöku allra 

barna  að virkja þjálfara sem þekkja til þjálfunar barna með frávik og fá þá til liðs við 

verkefnið. Hugmyndavinnan og samstarfið  hefur skilað tillögum sem unnar hafa verið áfram 

innan ráðuneytisins.  

 

Ýmsir fleiri fundir hafa verið haldnir í tengslum við einstaka verkefni sem varðar þátttöku 

barna og unglinga í íþróttastarfi og aðkomu ráðuneytisins að þeim verkefnum. 
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ÚTGÁFUMÁL 

Hvati 1. og 2. tölublöð ársins 2019 gefin út. 

27. febrúar 2019 var gefinn út „fréttakálfur“ um þátttöku Íslands á alþjóðaleikum Special 

Olympics 2019. 

Tveir þættir voru birtir á RUV  um þátttöku Íslands í Alþjóðaleikum Special Olympics í Abu 

Dhabi og Dubai 2021 séð með augum þátttagerðamanna „Með okkar augum“ 

  

18. maí 2019 var sýnd á RÚV heimildarmynd um starfsemi ÍF í 40 ár sem bar nafnið „Hærra, 

hraðar, lengra“ 

19. október 2019 í tengslum við Paralympic daginn og 30 ára afmæli IPC 

(Alþjóðaólympíuhreyfingar fatlaðra) kom út „fréttakálfur“ um afreksíþróttir.  

 

Í október 2019 kom Kolbrún Sjöfn Jónsdóttir, nýútskrifuð frá HR – í heilsuþjálfun og kennslu  

með lokaverkefni sitt á skrifstofu ÍF á dögunum en efnið tengist beint þjálfun og 

líkamsástandi fatlaðs afreksíþróttafólks.  Verkefnið beir heitið; Hentugleiki staðlaðra mælinga 

til að meta líkamsástand styrk og hreyfigetu fatlaðs afreksíþróttafólks.  Dr. Ingi Þór Einarsson 

var leiðbeinandi en verkefnið var unnið fyrir ÍF og mælingar voru m.a. í samstarfi við þjálfara 

á afreksbúðum ÍF. 

 

15. nóvember 2020 hóf RÚV sýningar á þáttunum „Ólympíukvöld fatlaðra.” Þættirnir voru 

sambærilegir við Ólympíukvöldin sem voru á dagskrá RÚV síðastliðið sumar. Þáttunum var 

ætlað að gera sögu Ólympíumóts fatlaðra (Paralympics) ítarleg skil sem og þátttöku Íslands í 

leikunum auk þess að stikla á stóru hvað varðar helstu afrek á þessu stærsta afreksíþróttamóti 

fatlaðra sem haldið er fjórða hvert ár. 

Fjöldi afreksmanna, þjálfara, stjórnarmanna og íþróttafréttamanna tóku þátt í 

Ólympíukvöldum fatlaðra sem sýnd voru fimm sunnudagskvöld og eru stjórn og starfsfólk ÍF 

þess fullviss að þáttaröðin hafi varpað öflugu ljósi á það góða starf sem hefur verið unnið 

hérlendis með íþróttafólki úr röðum fatlaðra.   

Vegna Covid var ákveðið að Hvati, tímarit ÍF yrði gefið út í rafrænu formi. Vefútgáfa Hvata, 

www.hvatisport.is 1.tbl.2020 birtist í byrjun júlí og var útgáfan kynnt á hinum ýmsu miðlum 

s.s. RÚV, sjónvarpi Símans, Facebook og fleiri stöðum. ·         

 

16. desember 2020 var vefútgáfa Hvata, 2.tbl. 2020 kynnt og „sett í loftið“ 

 

Hvati 1. Tímarit 2021 var vefútgáfa og efni er birt á Hvatisport.is innan ákveðins tímaramma 

 

Klárað var að binda inn tímaritið HVATA 2017 – 2019 en það er gert í Þjóðskjalasafninu  

 

 

 

http://www.hvatisport.is/
http://www.hvatisport.is/
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ÍÞRÓTTAMAÐUR OG ÍÞRÓTTAKONA ÁRSINS og HVATAVERÐLAUNIN 
10. desember 2019 fór fram á Radisson Blu Hótel Sögu val íþróttamanns og -konu ársins. Það 

voru frjálsíþróttakonan Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir, ÍR, og sundmaðurinn Már Gunnarsson, 

ÍRB, sem valin voru íþróttamaður og íþróttakona ársins 2019. 

 

10. desember í tengslum við val íþróttamanns ársins voru afhent Hvataverðlaunin 2019 en þau 

Ásta Katrín Helgadóttir, íþróttakennari, Skógarási, Ásbrú.  Hvataverðlaunin voru nú veitt í 

sjöunda sinn. Hvataverðlaunin eru veitt einstaklingum, félagasamtökum, stofnun, fyrirtæki 

eða öðrum aðilum sem á framsækinn hátt hafa unnið í þágu íþróttastarfs fatlaðra á árinu. 

15. desember 2020, í „fjarfundarhófi“ í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal, kynnti ÍF að 

frjálsíþróttakonan Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir frá FH og skíðamaðurinn Hilmar Snær 

Örvarsson frá Víkingi hefðu verið kjörin íþróttafólk ÍF árið 2020. Þetta er þriðja árið í röð sem 

Bergrún er útnefnd íþróttakona ársins en í fyrsta sinn sem Hilmar Snær verður fyrir valinu og 

jafnframt í fyrsta sinn sem skíðamaður hreppir hnossið. 

Hvataverðlaunin 2020 voru tileinkuð feðginum og endurhæfingarlæknunum, Guðbjörgu 

Ludvigsdóttur og Ludvig Guðmundssyni. Fjölskylda Guðbjargar tók við verðlaununum en 

hún lést fyrr á þessu ári eftir erfið veikindi. Minningargrein um Guðbjörgu er á hvatisport.is  

·        Við athöfnina 15. desember 2020 var íþróttafólki ársins, þeim Bergrúnu og Hilmari Snæ, 

afhentir nýir og glæsilegir farandbikarar sem fylgja munu íþróttafólki ÍF næstu 20 árin. 

Smíðin var í höndum SIGN í eigu þeirra Sigurðar Inga og Kötlu Guðmundsdóttur.  

Íþróttasamband fatlaðra þakkar SIGN fyrir einkar gott samstarf og einstaklega vel heppnaða 

verðlaunagripi sem munu næstu tvo áratugina svo sannarlega setja mark sitt á hófið  

SUMARBÚÐIR ÍF   

14. - 28. júní 2019 fóru Sumarbúðir ÍF fram á Laugarvatni. 

3. – 17. ágúst 2020 fóru Sumarbúðir ÍF fram á Laugarvatni. 

18. júní – 2. júlí 2021 voru Sumarbúðir ÍF haldnar á Laugarvatni í 35. sinn. Til gamans má 

geta að varaformaður ÍF, Jóhann Arnarson, hefur starfað við búðirnar nánast frá upphafi eða í 

31 ár, lengst af sem forstöðumaður þeirra. 

ÝMIS VERKEFNI 
10. október 2020 var ný persónuverndarstefna kynnt stjórnarfólki til samþykktar og var í 

kjölfarið birt á heimasíðu ÍF. 

Góð heimsókn á skrifstofu ÍF. Reynir Kristófersson, fyrrv lyftingamaður og í lyftinganefnd ÍF 

og alt mulig mand kom við á skrifstofu ÍF í október 2019 með fjölbreytt myndefni frá starfinu 

á árum áður. Leitað var til Reynis vegna þáttar RUV um Paralympics en hann vann myndband 

um þátttöku Íslands á leikunum 1988 og var þar með eigin vél sem nýtt var til upptöku. 

Frábært framlag íþróttamanns að tryggja að efni hafi verið til frá leikunum ´88 

 

Á heimasíðu ÍF má nú finna „hnapp“ sem vísar á efni á vefsíðu ÍSÍ tengt forvörnum gegn 

kynferðislegu áreiti og ofbeldi  
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ÍF var í samstarfi við Arnar Helga Lárusson sem hjólaði 400 km með á einum sólarhring, til 

styrktar SEM samtökunum 
 https://sem.is/frettir/hjoladi-400-km-med-hondunum-a-solarhring/?fbclid=IwAR3sHorgPzYtC1nyI23hTt-6S1kaW-

2cKOoFaBhXmvTv1JJVDwj1X_E2TVA 

 

 

PETRA hjólið sem verið hefur í láni í frístundastarfi fatlaðra á Akureyri var sent til SLF og 

mun verða nýtt þar og í Reykjadal. Forstöðukona Reykjadals sagði þessi hjól mjög vinsæl þar. 

 

Óskað var eftir yfirliti úr Felix um skiptingu í greinar eftir aldri m.t.t. aldurshópa SOI en 

FELIX kerfið hefur ekki þann valmöguleika. Leitað var til sérfræðings sem vann úr tölum úr 

FELIX og tölur staðfesta mjög lágt hlutfall barna undir 15 ára hjá aðildarfélögum ÍF 

 

Vistun skjala og myndefnis ÍF.  

AKV átti fund í febrúar 2021  með Höllu Kjartans, ÍSI  vegna vistunar gagna og myndefnis.  

er með skjalavistun og vistun mynda skv. ákveðnu formi en rætt var um að halda 

kynningarfund um þessi mál fyrir sérsambönd ÍSÍ. 

HEIÐRRANIR OG VIÐURKENNINGAR 
10. desember 2019, í tengslum við kjör íþróttamanns og -konu ársins úr röðum fatlaðra var 

Ásta Katrín Helgadóttir sæmd gullmerki Íþróttasambands fatlaðra. 

 

28. desember 2019 kynntu samtök íþróttafréttamanna kjör sitt á íþróttamanni ársins 2019 sem 

að þessu sinni var kraftlyftingamaðurinn Júlíus Jónsson. Í þessu kjöri íþróttafréttamanna 

hafnaði Már Gunnarsson í 11. sæti. 

 

Í lok árs voru valdir íþróttamenn ársins í sínum bæjarfélögum, Hilmar Snær Örvarsson í 

Garðabæ og Már Gunnarsson í Reykjanesbæ. 

28. júní 2020 sat ÞÁH 40 ára afmælisfund íþróttafélagsins Aspar. Færði hann félaginu 

gjafabréf vegna kaupa á myndavél auk þess sem hann sæmdi Helgu Hálfdánardóttir, formann 

félagsins, silfurmerki ÍF 

 

29. desember 2020 varð Haukur Gunnarsson, frjálsíþróttamaður tuttugasti einstaklingurinn 

sem er útnefndur í Heiðurshöll ÍSÍ. Afhending viðurkenningarinnar fór fram í beinni 

útsendingu RÚV þar sem úrslit úr kjöri Samtaka íþróttafréttamanna um Íþróttamann ársins 

2020 voru tilkynnt. Þennan sama dag voru kynnt úrslit úr kjöri Samtaka íþróttafréttamanna 

um Íþróttamann ársins 2020. Útnefninguna hlaut að þessu sinni knattspyrnukonan Sara Björk 

Gunnarsdóttir, knattspyrnukona, hlaut fullt hús stiga 600 talsins.. Í þessu kjöri 

íþróttafréttamanna hafnaði Hilmar Snær Örvarsson 24. – 25 sæti og hlaut eitt stig. 

20.janúar „sátu“ Ludvig Guðmundssyni, lækni og Karl Þorsteinsson, formaður boccianefndar 

fjarfund Norðurlandanna m.a. varðandi nýjar flokkunarreglur í boccia. Tillögur sem þar komu 

fram eru nú til skoðunar hjá boccianefndum viðakomandi landa og verður stjórn ÍF upplýst 

um skoðun boccianefndar ÍF þegar niðurstaða liggur fyrir. 

https://sem.is/frettir/hjoladi-400-km-med-hondunum-a-solarhring/?fbclid=IwAR3sHorgPzYtC1nyI23hTt-6S1kaW-2cKOoFaBhXmvTv1JJVDwj1X_E2TVA
https://sem.is/frettir/hjoladi-400-km-med-hondunum-a-solarhring/?fbclid=IwAR3sHorgPzYtC1nyI23hTt-6S1kaW-2cKOoFaBhXmvTv1JJVDwj1X_E2TVA
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Á fjarfundinum var upplýst að NM í boccia sem fram átti að fara í Noregi í maí n.k. hefði 

verið aflýst. Ákvörðun verður tekin á næstunni hvort NM, sem næst fer fram í Danmörku, 

verði haldið 2022 eða 2023. 

Í tengslum við 40 ára afmæli Íþróttasambands fatlaðra (ÍF) voru tveir 
starfsmenn IF sæmdir gullmerki ÍSÍ, þau Anna Karólína Vilhjálmsdóttir og 
Ólafur Magnússon. Einnig var sundnefndarformaður ÍF og  sundþjálfarinn 
Kristín Guðmundsdóttir sæmd gullmerki ÍSÍ en öll hafa þau  starfað að 
íþróttamálum fatlaðra yfir 30 ár. 

 
 
FALLINNA FÉLAGA MINNST 

27. maí 2019 fór fram útför Magnúsar H. Ólafssonar, sjúkraþjálfara en hann var einn af 

brautryðjendum íþróttastarfs fatlaðra á Íslandi og starfaði lengi með ÍF að fræðslumálum  

Minningargrein um Magnús H Ólafsson má finna á hvatisport.is 

 

20. ágúst 2020 fór fram útför Guðbjargar Kristínar Ludvigsdóttur, liðslæknis ÍF og fulltrúa í 

fagteymi ÍF til margra ára, en hún lést langt um aldur fram aðeins 50 ára gömul. 

Minningargrein um Guðbjörgu má finna á  hvatisport.is 

 

25. febrúar 2021 fór fram útför Önnu Guðrúnar Sigurðardóttur, fyrrverandi starfsmanns ÍF, en 

hún lést langt um aldur fram aðeins 45 ára gömul.  Minningargrein um Önnu Guðrúnu má 

finna á www.hvatisport.is   
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ÞRÓUNARSTARF ÍF OG SPECIAL OLYMPICS Á ÍSLANDI 2019 – 2021 

 

Þróunarstarf 

 

Fræðslustarf  - Lokaverkefni nemenda 

ÍF hefur oft óskað eftir að nemar við HI og HR vinni verkefni sem teljast gagnleg fyrir starf ÍF 

og Special Olympics. Ýmis verkefni geta verið áhugaverð fyrir aðildafélög ÍF að skoða og 

mörg verkefni eru aðgengileg á skrifstofu ÍF eða heimasíðu ÍF. 

Eitt af þeim verkefnum sem unnin voru 2019  í HÍ var könnun þar sem leitað var upplýsinga 

um stöðu íþróttamála fatlaðra í Fjarðarbyggð. Auk almennrar upplýsingaöflunar fór 

nemandinn, Jónína Björk Bogadóttir, austur og tók viðtöl við nokkra aðila. Niðurstöður voru 

sláandi en í raun komu engar upplýsingar fram um þátttöku, tölfræði eða annað sem tengist 

íþróttaiðkun fatlaðra á svæðinu.  

Nemi í HÍ, Magnea Petra Heimisdóttir vann lokaverkefni um íþróttir iðkenda með 

þroskahömlun í samstarfi við ÍF og gaf út veglega bók sem lokaverkefni þar sem teknar voru 

saman helstu upplýsingar um íþróttir fyrir iðkendur með þroskahömlun. 

Hugmyndavinna sem er í ferli er „Gæðahandbók IF og aðildarfélaga ÍF“ með aðgengi að 

upplýsingum um framkvæmd og eftirfylgni verkefna t.d. móta, ferðalaga innanlands og 

erlendis, stjórnun funda, ráðgjöf vegna markaðssetningar og notkunar samskiptamiðla, 

öryggismála og árangursmælikvarða. Samstarfs verður óskað við aðildarfélög ÍF vegna þessa 

en verkefnið gæti hugsanlega hentað nemum HR og HÍ. Áður var til staðar sérstök 

Formannamappa ÍF með aðgengilegum upplýsingum fyrir nýja formenn. 

 

Endurnýjun sjálfboðaliðaskírtein ÍF og aðildarfélaga ÍF - Þessi hugmynd var kynnt og útfærð 

á árum áður en er sígild og skoða þarf hvaða útfærsla gæti hentað í dag. Sjálfboðaliðastarf og 

nýliðun þar er grundvöllur starfsins en breyting er að verða sem getur haft áhrif þar.  

 

Heimsókn fulltrúa ÍF til Austurlands, ágúst 2019 og ný nálgun í íþróttastarfi  

Aðildarfélög ÍF á Austurlandi Viljinn og Örvar hafa síðustu ár verið í erfiðleikum með að 

halda úti íþróttastarfsemi.  Almenn íþróttafélög hafa engan skráðan iðkanda í skráningakerfi 

Felix.  Til að taka stöðuna og fá yfirsýn yfir þátttöku barna og unglinga á Austurlandi í 

íþróttastarfi var leitað til félagsmálastjóra á Fljótsdalshéraði og Fjarðarbyggð og óskað eftir 

samstarfi.  

Félagsmálastjórar á Fljótsdalshéraði og Fjarðarbyggð tóku vel í þessa beiðni og ákveðið var 

að halda sameiginlegan fund beggja sveitarfélaga þar sem þetta málefni yrði tekið fyrir;  

Virk þátttaka í íþróttastarfi – Markhópur; Einstaklingar með fötlun/sérþarfir 

 

Fundurinn fór fram á 26. ágúst 2019 í ráðhúsi Fljótsdalshéraðs. Mættir voru  fulltrúar beggja 

sveitarfélaga, íþróttafélaga, fagfólk stjórnsýslu sem tengist málefnum fatlaðra o.fl. Fulltrúi ÍF 

á fundinum var AKV.   
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Á Fljótsdalshéraði er íþróttafélagið Höttur stærsta félagið og ýmis tækifæri þar til að efla 

íþróttaþátttöku iðkenda með sérþarfir. Skemmtilegt samstarfsverkefni er milli Stólpa sem er 

verndaður vinnustaður og Crossfit stöðvar sem er  í sama húsi og Stólpa.  Einnig hefur 

starfsfólk Stólpa tekið að sér þjálfarahlutverk í boccia í samstarfi við Örvar en hópur að austan 

hefur tekið þátt í Hængsmóti í boccia. Í Fjarðarbyggð eru mörg félög en misvirk. Yfirsýn yfir 

fjölda iðkenda með sérþarfir er ekki til staðar og fólk var sammála um að ábyrgð er 

sameiginleg þegar kemur að tilboðum fyrir alla og málið þarf að skoða nánar.  

 

Í framhaldi þessa fundar átti AKV fund með framkvæmdastjóra ÚÍA, skólameistara ME og 

aðstandendum barna með sérþarfir. Helstu þættir sem talið var að gætu haft áhrif voru; 

 
Skortur á þjálfarafræðslu. Til að koma til móts við fræðslu til þjálfara sem talið var ákveðið að standa að  Eipet 

þjálfaranámskeiði á Austurlandi í umsjón Inga Þórs Einarssonar. Unnur Óskarsdóttir á Seyðisfirði var einnig 

tilbúin að aðstoða nýja bocciaþjálfara og hafa sameiginlega æfingu á Seyðisfirði.  

 

Skortur á liðveislul/aðstoð Skólameistari ME  staðfesti vilja til samstarfs í því vormi að nemendur fái metið til 

eininga starf sem tengist liðveislu, þjálfun eða aðstoð við að virkja „alla“ til íþróttaiðkunar.  

 

Aðgengismál. Sífelluverkefni sem alltaf þarf að fylgja eftir. Aðgengi getur tengst aðstöðu en einnig tækifærum 

og tiboðum. Aukið samstarf sveitarfélaga/íþróttafélaga getur opnað aðgengi að fleiri valkostum /íþróttagreinum. 

Skortur á yfirsýn; Mikilvægt er að ná að tengja saman þá aðila / iðkendur og aðstandendur sem gætu fallið undir 

þann markhóp sem verið er að skoða. Allt samstarf getur skilað sér til baka í sterkari liðsheild og betri árangri 

við að finna leiðir til úrbóta. Félagslegi þátturinn er þar ekki síst mikilvægur og má ekki vanmeta.  

Greining og úrlausn.  Þörf á að greina stöðuna betur og fá tölulegar upplýsingar til viðmiðunar á þátttöku.   

Að sjálfsögðu vilja ekki allir stunda íþróttir en mikilvægt er að allir hafi valkosti og börn og unglingar fái 

tækifæri til að prófa sig áfram.Einnig er mikilvægt að fólk sé upplýst um þau tækifæri sem geta skapast gegnum 

verkefni ÍF en þar hefur auk tækifæra til keppni innanlands og erlendis, félagslegi þátturinn vegið þungt. 

Samstarf við íþróttafélög / þjálfara. Stuðningur forsvarsfólks íþróttafélaga við verkefnið og áhugi þjálfara er 

lykilatriði til að árangur náist og stuðningur sveitarfélaga við íþróttastarfið. Upplýsingaflæði frá ÍF til iðkenda og 

aðstandenda hefur verið vandamál, það þarf að bæta.  

Næstu skref eru að greina stöðuna betur, fá góða yfirsýn og virkja fólk til samstarfs og eftirtaldir aðilar voru 

valdir til að vera tengiliðr við IF vegna þess; Sæunn V Sigvaldadóttir, Bylgja Borgþórsdóttir frá Fljótsdalshéraði, 

Bjarki Á. Oddsson og Svanhvít Aradóttir, Fjarðabyggð  

 

Í framhaldi heimsóknar og funda AKV á Austfirði í ágúst 2019 hefur verið unnið að auknu 

samstarfi við Austurland og upphaflegt markmið var að halda þjálfararáðstefnu á Egilsstöðum 

í mars 2020 þar sem Ingi Þór Einarsson ætlaði að kynna EIPET fræðsluefnið.  Vegna Covid 

19 hefur sá fundur frestast og verður við fyrsta tækifæri í samstarfi við nýtt sveitarfélag,  

Múlaþing og önnur sveitarfélög á Austurlandi. 

 

Tilraunaverkefni – Iþróttir, hreyfing samþætt í nám  

Þann 12 ágúst 2020 átti AKV fund á Húsavík með skólastjórnanda og deildarstjóra sérdeildar 

Borgarhólsskóla á Húsavík, þar sem rætt var Norway Grant verkefnið, virkni í íþróttastarfi. 

Einnig var kynnt sú áhersla sem ráðuneyti barna og velferðarmála hefur sýnt gagnvart þróun 

og tækifærum í íþróttastarfi og möguleikum á að virkja þann stuðning með aðkomu skóla og 

sveitarfélaga. Helsta markmið fundarins var að fá fram umræðu um hvort hægt yrði að skapa 
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tilraunamódel fyrir aldurshóp grunnskólabarna með frávik, þar sem hreyfing og íþróttir er 

fléttað markvissar inn í nám. Markmið er að skapa aukinn áhuga á hreyfingu og íþróttum 

gegnum jákvæða upplifun. Aðkoma íþróttakennara og íþróttafélags væri tengd verkefninu en 

að öðru leyti horft á hvernig mætti samþætta því námi sem fyrir er.  Fram kom að sama staða 

er þarna og víða að börn og ungmenni prófa og hætta, eftirfylgni er lítil og yfirsýn erfið. 

Mikill áhugi var á að þróa þessa hugmynd frekar og í framhaldi þessa hefur verið veittur 

styrkur gegnum Velferðarráðuneyti og hugmynd er komin í farveg. 

Samstarf við ÍSÍ - Fræðsluefni fyrir þjálfara og kennara í Canvas 

Í lok ágúst 2020 áttu AKV og IÞE fundi með fulltrúum ISI þar sem rædd voru fræðslumál 

þjálfara.  Verið er að uppfæra fræðsluefni hjá ÍSÍ og sérstök nefnd hefur unnið að því að 

undanförnu að uppfæra almennt fræðsluefni þjálfara. Markmið ÍF  er að þróa og efla 

fræðsluefni ÍF til að nýta á þjálfaranámskeiðum ÍSÍ /eða þróa nýjar leiðir á þessu sviði. Þörf er 

á aðgengilegu efni fyrir þjálfara og kennara. Ingi Þór Einarsson var tilbúinn að koma fram 

með sínar hugmyndir og uppfæra EIPET fræðsluefnið. Hann mælti með forrit sem HÍ og HR 

nota, CANVAS en ÍSÍ hefur notað annað forrit. Sérstakur fundur var settur á þar sem  IÞE 

kynnti CANVAS forritið sem gefur möguleika á gagnvirku námi þar sem nemendur þurfa að 

t.d. horfa á myndband og svara spurningum áður en hægt er að halda áfram með námskeiðið.  

og í framhaldi  þessa hefur ÍSÍ tekið upp Canvas eða það er í ferli.  Í janúar 2021 staðfesti ISI 

að ákveðið er að taka upp CANVAS kerfið í þjálfaramenntun ISI.   

 

Verkfærakista þjálfara AKV hefur rætt við IÞE að koma að samstarfi um „Verkfærakistu 

þjálfara“ þar sem yrði aðgengi að fræðsluefni fyrir þjálfara með áherslu á margbreytileikann 

og iðkendur með stuðningsþarfir.  Alvar Þórarinsson, hjá ÍSÍ hefur kynnt gögn sem byggja á 

þjálfun „allra“. Meginmarkmið er að samþætta og samræma umræðu og verkefni þannig að 

fræðsla verði aðgengileg á einum stað. 

Sundleikfimi fyrir eldri iðkendur    

AKV hefur átt viðræður við nokkra aðila hvort hægt sé að koma af stað sundleikfimi innan 

aðildarfélaga ÍF eða í samstarfi við félögin eða verndaða vinnustaði. Þessi íþróttagrein eða 

líkamsrækt hentar breiðu aldursbili og gæti orðið góður valkostur fyrir þá sem ekki finna sig í 

ákveðinni grein.   

 

Íþróttafélagið Ægir að sýna frumkvæði í barnastarfinu 

Sylvía Guðmundsdóttir, formaður Ægis í Vestmannaeyjum hefur fengið gögn og upplýsingar 

um YAP verkefnið og hefur verið að nýta það í starfi Ægis. Félagið hóf að bjóða upp á tíma 

sem skipulagður er sem fjölbreyttar íþróttaæfingar með boccia ívafi. Þetta er í anda þess sem 

ÍF hefur verið að hvetja aðildarfélög til að gera fyrir börn, - opna tíma sem ekki byggja á einni 

grein heldur hreyfingu, leikjum og innsýn í greinar.   https://www.facebook.com/ifaegir 

Danstilboð fyrir börn með Downs Syndrome   

28. ágúst 2020 átti AKV fund með NIKITA dansþjálfara þar sem hann kynnti dansnámskeið 

og áhuga á því að efla dans meðal fatlaðra. Í framhaldi þessa aðstoðaði IF við kynningu á 

námskeiði á vegum „Dans Royal“ sem hófst í september 2020. Nikita og Hanna hjá Dance 

Royal vilja bjóða upp á dansnámskeið fyrir  börn, unglinga og fullorðna með Downs 

https://www.facebook.com/ifaegir
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Syndrom. Miðað er við að börnin séu orðin þriggja ára. Markmið er að koma þessum hópi á 

sviðið á alþjóðavettvangi sem sýningarhópi og í keppni, þeir sem vilja. 

http://www.danceroyal.is/Home/ 

 

Samstarf við Þroskahjálp 

8. september 2020  var AKV boðuð a fund hjá Þroskahjálp þar sem rætt var um málefni barna 

og ungmenna og þátttöku í íþróttastarfi. Fulltrúar Þroskahjálpar á fundinum voru Anna Lára 

Steindal, Verkefnastjóri í málefnum fatlaðra ungmenna og fatlaðs fólks af erlendum uppruna 

og Árni Múli Jónasson, frkvstj. Rætt var hvernig hægt væri að efla samstarf til að virkja fleiri 

börn og ungmenni í íþróttastarf og hvaða þættir gætu haft áhrif.  Einnig var rætt um samstarf á 

fleiri sviðum en þetta var mjög áhugaverður fundur og gagnlegt að hittast og ræða málin milli 

samtaka. Þessi fundur tengdist málefnaumræðu á fundum hjá  Barna og félagsmálaráðuneyti 

 

Vegna Covid 19 varð frestur á ráðstefnu þar sem átti að kynna niðurstöður rannsóknar 

doktorsnema í iðjuþjálfun við HA en þar var rannsóknarefni, Lífsgæði fatlaðra barna.  Þessi 

rannsókn getur reynst áhugaverð fyrir IF m.t.t. umræðu sem er í gangi. 

 

Samstarf við ÍSÍ og UMFÍ 

28. september 2020 í framhaldi af fundum með ráðuneyti, átti AKV fund með Líneyju Rut, 

frkvstj. ÍSÍ þar sem farið var yfir atriði sem tengjast fræðslu og þjálfunarmálum og virkni 

barna.  Rætt var mikilvægi góðs samstarfs íþróttahreyfingarinnar m.t.t. tölfræði sem liggur 

fyrir um litla virkni barna með frávik. 

AKV hefur einnig átt fundi með Auði Ingu Þorsteinsdóttur framkvæmdastjóra UMFÍ en þar er 

mikill áhugi á að koma að samstarfi til að virkja börn og ungmenni til íþróttastarfs. Ýmsar 

hugmyndir hafa verið ræddar og UMFÍ hefur hvatt sambandsaðila til samstarfs. 

Eitt af þeim verkefnum sem AKV lagði fyrir sem hugmynd á fundum Velferðarráðuneytis var 

ráðstefna sem haldin af ÍF, ÍSÍ, UMFÍ í samstarfi við ÖBÍ og Þroskahjálp þar sem meginþema 

væri „Virk þátttaka barna með frávik“Allir voru sammála um að slík ráðstefna væri brýn í dag 

og stefnt er að því að halda ráðstefnu þegar aðstæður breytast vegna Covid 19 

 

Eitt af því sem ítrekað hefur komið upp í umræðunni hjá ÍF undanfarin ár er að nýta aðferð 

Dana, að setja á fót „erindreka um íþróttir fatlaðra“  á landsvísu sem hafa m.a. það hlutverk að 

fylgja eftir þátttöku barna.  Rætt hefur verið um verkefni sem tengist ÍF beint en einnig hefur 

umræðan teygst til ÍSÍ og UMFÍ og sambærilegt verkefni, - fyrir öll börn -   

Einnig hefur verið horft til þess að setja upp erindreka í ákveðnum greinum sem tilraun 

 

Samstarf við KRAFT 

Í undirbúningi er formlegur samningur við KRAFT  en mál hafa tafist vegna  Covid 19. 

Umræður hafa verið í gangi um formlegra samstarf en KRAFT hefur undanfarin ár verið 

msjónaraðili keppnishluta Íslandsmóta ÍF í lyftingum.  Áhugi er á að efla samstarfið enn 

frekar og auka tækifæri iðkenda til þátttöku á fleiri lyftingamótum innanlands auk skoða 

tækifæri erlendis. 

http://www.danceroyal.is/Home/?fbclid=IwAR0sWYTb2zvcLB5LiVQYRQsCU7wvX_pbMS3Rp7wSERw0hVNh3ZBYATXP184
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Samstarf við Skautasamband Íslands 

Í undirbúningi er undirritun samnings við skautasambandið en samstarf Special Olympics á 

Íslandi við Skautasamband Íslands heldur áfram að eflast og verið er að byggja upp 

sérfræðiþekkingu íslenskra dómara og þjálfara á þjálfun og keppni fólks með sérþarfir. 

Íslenskir dómarar hafa komið til starfa á mótum Special Olympics erlendis og fulltrúar Íslands 

hafa tekið virkan þátt í þróun keppnisreglna. 

Samstarf við Dansíþróttasamband Ísland 

Special Olympics samtökin hafa haft dans sem sýningargrein á heimsleikum SOI og 2021 

voru haldnir fyrstu heimsleikar Special Olympics í dansi. Frábært samstarf hefur verið við 

DSÍ vegna þessa verkefnis og samstarfið verður formað betur á næstu mánuðum 

 

Á stjórnarfundi DSÍ 23. október 2019 var  samþykkt að setja á fót sérstakan  

keppnis/sýningar flokk fundir heitinu ,,,Stjörnuflokkur "á mótum DSÍ. Þessi flokkur er fyrir 

fólk sem t.d. vegna fötlunar  hefur ekki átt sömu tækifæri í hefðbundinni danskeppni skv 

reglum DSÍ. Keppendur í Stjörnuflokki sem vilja keppa í öðrum flokkum geta eins og aðrir 

keppt þar líka. Til þess að skrá sig á dansmót á  vegum Dansíþróttasambands Íslands þurfa 

iðkendur að vera skráðir hjá  dansíþróttafélögum. https://ifsport.is/read/2019-11-

15/danssamband-islands-stigur-skref-til-framtidar-med-stjornuflokki-a-motum-dsi/ 

 

Samstarf við ÖBÍ   17. september 2020 átti AKV fund hjá ÖBÍ þar sem kynnt var starf ÍF 

fyrir málefnahópi ÖBÍ um stöðu barna 

AKV hefur unnið að greinaskrifum og efnisöflun vegna stöðu mála varðandi hjálpartæki til 

íþrótta og útivistar.  Á sama tíma og starfsfólk ÍF eyðir ómældum tíma í að virkja fólk að nýta 

hreyfiþjálfun og íþróttir sem lið í endurhæfingu og bættri heilsu þá er umgjörð og regluverk 

að vinna gegn þeirri vinnu.  Anna Guðrún Sigurðardóttir, fyrrverandi starfsmaður IF sýndi 

mikla þrautsegju en hennar barátta fyrir styrk til kaupa á  Batec handhjóli framan á hjólastól, 

til að stuðla að eigin endurhæfing vannst að lokum. Málið var komið til umboðsmanns 

alþingis og sigur vannst að lokum sem hefur áhrif fyrir aðra en hún lést rétt áður en sigur var í 

höfn. Hennar barátta var gríðarlega mikilvæg og skilar sér til  framtíðar. 

Sjá nánar á www.hvatisport.is Hvati 1 tbl 2021 

Sú niðurstaða að það hafi verið ólögmætt að hafna styrk er gífurlega mikilvæg og mun hafa 

áhrif til framtíðar. ÖBÍ stóð að baki með sínum lögfræðingi. Það sem tengist ÍF beint í þessu 

máli er er 3 grein SÍ um styrk vegna hjálpartækja en þar er vísað í að ekki megi styrkja neitt 

það sem er eingöngu  til afþreyingar s.s. ( íþróttir og útivist)  

Kynning í HÍ  22. September 2020 var AKV með almenna kynningu IF fyrir nema HI, 

íþróttafræðisvið 

Haustið 2020 átti AKV Teams fundi með Birnu Varðardóttur, næringarfræðingi og Sigríði 

Láru hjá HÍ en þar var rætt um samstarf og ýmis mál sem tengjast íþróttafólki IF og næringu 

íþróttafólks.  ÍF hefur fylgt eftir samstarfi við  Birnu Varðardóttur sem var ein af styrkþegum 

verkefnis Velferðarráðuneytis 2019. Hún stefnir á frekari rannsóknir og er komin með styrk í 

rannsóknarverkefni sem teygir sig til Noregs. Í framhaldi þessa hefur samstarfið haldið áfram 

https://ifsport.is/read/2019-11-15/danssamband-islands-stigur-skref-til-framtidar-med-stjornuflokki-a-motum-dsi/
https://ifsport.is/read/2019-11-15/danssamband-islands-stigur-skref-til-framtidar-med-stjornuflokki-a-motum-dsi/
http://www.hvatisport.is/
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23. september 2020  fór fram hjá ÍSÍ og á Teams fyrirlestur Birnu Varðardóttur um næringu 

íþróttafólks. https://www.facebook.com/isiiceland/videos/745454052971439 

 

 

11. mars 2021 átti AKV fund  með nemendum í MPM námi sem vinna að verkefni tengt 

fræðslunefnd fatlaðra hjá hestasmannafélaginu Herði 

 

 

Börn og unglingar og aðgengi að íþróttum 

Í framhaldi funda í velferðarráðuneyti vegna barnaíþrótta og þátttöku barna með sérþarfir  í 

íþróttastarfi er áfram leitað eftir öllum þeim upplýsingum sem mögulega kunna að leynast um 

ástæður þess að börn taka ekki þátt eða hætta. Maður á mann aðferðin hefur reynst vel og þar 

hefur verið mikilvægt að eiga aðgang að fulltrúum ÖBI og Þroskahjálpar. Mikilvægt er að 

halda áfram að fá ábendingar frá aðstandendum sem þekkja best til. 

Formleg næstu skref m.t.t. styrkja verða tekin þegar nánari upplýsingar fást frá ráðuneyti um 

samstarf á því sviði. 

 

Eitt af því sem ítrekað hefur komið upp í umræðunni er að setja á fót net erindreka um landið 

sem hafa það hlutverk að fylgja eftir þátttöku barna og þessi umræða hefur teygst til ISI og 

UMFI. Best væri að samtengja slíkt starf þátttöku allra barna og með sérstakri áherslu á 

jaðarhópa og brottfall m.t.t. rannsókna ef þær eru til staðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/isiiceland/videos/745454052971439
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SPECIAL OLYMPICS Á ÍSLANDI 2019 – 2021 

Helsta verkefni á 30 ára afmælisári Special Olympics á Íslandi var þátttaka í 

heimsleikum Special Olympics og verkefni því tengt. Sérstakt lógó var gert vegna 

afmælisins og afmælisráðstefna haldin að hausti 2018 til kynningar á 

heimsleikum og hugmyndafræði SO. Sett var aukið vægi í kynningarmál en gefin voru út tvö 

sérblöð með Fréttablaðinu auk þess sem 2 þættir „Með okkar augum“ tóku fyrir þátttöku 

Íslands í  Heimsleikunum 2019 

 

Special Olympics á Íslandi   Fundir, ráðstefnur og mót erlendis 

13. mai 2019 var haldinn norrænn kynningarfundur Special Olympics Europe í Danmörku í 

tengslum við norræna ráðstefnu  í Musholm Holiday Sport and conferencecenter. Aðalefni var 

þjálfarafræðsla og kynning á „unified“ verkefnum. Fulltrúi Íslands var AKV. 

Mariusz Damentko íþróttastjóri SOE kynnti námsefni sem sett hefur verið upp sem 

fjarþjálfaramenntun sem allir geta nýtt, hvar í heimi sem þeir búa og starfa. Fyrir leikana í 

Abu Dhabi þurftu allir þjálfarar að ljúka „online“ verkefnum sem tengjast „Coach certificate“  

Jenny Hakkinen kynnti ,,unified“ sport og school verkefni og uppbyggingu slikra verkefna 

Fulltrúar Svía kynntu fyrirhugaða Vetrarleika Special Olympics í Svíþjóð árið 2021 en síðar 

var staðfest að leikarnir yrðu ekki haldnir. Pre Games fóru þó fram í febrúar 2020.  

 

1.-3. febrúar  2020 var Ísland í fyrsta skipti með fulltrúa á „Youth Summitt“ sem er 

leiðtoganámskeið Special Olympics fyrir ungt fólk sem byggir á hugmyndafræði um samfélag 

fyrir alla.  Námskeiðið fór fram í Östersund í Svíþjóð í tengslum við Pre Games 2020. Frá 

Íslandi voru valdir 2 þátttakendur, Guðmundur Jónasson frá Bolungarvík og Ómar Karvel 

Guðmundsson frá Suðureyri en þeir hafa báðir tekið þátt í badminton unified á heimsleikum 

Special Olympics. Guðmundur hefur verið með liðveislu fyrir Ómar Karvel þar sem íþróttir 

eru stór þáttur þeirra samstarfs. Aðstoðarmaður var Jónas Sigursteinsson sem jafnframt er 

badmintonþjálfari þeirra. Þátttaka var alfarið greidd af SOE og þetta er í fyrsta skipti sem 

Ísland á fulltrúa á „Youth Summitt“ Fulltrúar Íslands munu kynna verkefnið og vonandi getur 

þessi hugmyndafræði skapað vettvang til að efla enn frekar tækifæri ungs fólks til 

leiðtogastarfa gegnum íþróttastarfið  https://ifsport.is/read/2020-02-05/glaesilegir-

fulltruar-islands-a-youth-summitt-leidtogaradstefnu-special-olympics-2020/ 

 
Undirbúningur Íslands fyrir þátttöku í SO Festival 2020  í Danmörku er enn í fullum gangi en  

upphaflega var staðfest að félög sem sóttu um kvóta hafi fengið staðfest jákvætt svar í öllum 

greinum. Akur og Ægir nýta kvóta í boccia og GSFI fær golfkvóta en Ösp fær kvóta fyrir 

aðrar greinar. Kvóti til Íslands var sóttur af Special Olympics á Íslandi og félögum frjálst að 

sækja um þegar greinar lágu fyrir. Verkefninu var frestað til 2021 og hefur nú verið frestað til 

2022. Aðildarfélög ÍF hafa fengið tækifæri til að nýta kvóta ef hægt er að fá meiri kvóta 2022 

en þau félög sem áður höfðu staðfest beiðni um kvóta halda sínum hlut, sé það í boði. 

Sífellt er leitað eftir nýjum tækifærum fyrir aðildarfélög ÍF sem gera iðkendum kleift að keppa 

við jafningja erlendis. 

 

 

https://ifsport.is/read/2020-02-05/glaesilegir-fulltruar-islands-a-youth-summitt-leidtogaradstefnu-special-olympics-2020/
https://ifsport.is/read/2020-02-05/glaesilegir-fulltruar-islands-a-youth-summitt-leidtogaradstefnu-special-olympics-2020/
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KAZAN 2022 verður KAZAN 2023 

Staðfest var  þátttaka Íslands í alþjóðavetrarleikum Special Olympics 2022 en leikarnir áttu að 

fara  fram i Kazan í Rússlandi 22 – 29 janúar 2022. Leikarnir áttu upphaflega að fara fram 

árið 2021 í Svíþjóð en Svíar höfðu sagt sig frá framkvæmd eftir að sænska ríkið hætti við að 

koma að nauðsynlegri fjármögnun. Upphaflega var stefnt að því að leita eftir iðkendum sem 

væru að æfa gönguskíði og alpagreinar og það mál var í ferli þegar Covid 19 brast á. Ísland 

stefndi á að senda 6 keppendur á leikana til keppni í listhlaupi á skautum, 5 konur og 1 karl. 

Rétt fyrir sambandsþing IF var staðfest að leikunum verður er frestað til janúar 2023. 

 

10 júní 2021 var haldinn fyrsti fundur með hópnum sem valinn hefur verið til að taka þátt í 

heimsleikum Special Olympics í KAZAN 2022. Unnið hefur verið að efnisöflun vegna 

skráninga í SO Connect sem er skráningakerfi á leika SOI. Helsu atriði voru kynnt en auk 

þess var gerður  samningur við keppendur um daglega hreyfiþjálfun  utan æfingatímabils, 

hollt mataræði, góða næringu og hvíld eða nægan svefn. Þetta skjal er undirritað af keppanda 

og þjálfara eins og hefur verið áður. 

 

Helga Olsen sem verður fararstjóri á leikunum sér um undirbúning ásamt AKV og Karen Ásta 

Friðjónsdóttir aðstoða við undirbúning, m.a. aðstandendaferðar ef af verður. 

Samstarf er milli SO á Norðurlöndum vegna undirbúnings og ferðatilhögunar. 

 

BERLÍN 2023.  Ísland hefur sótt um kvóta vegna alþjóðaleika Special Olympics  sem verða í 

Berlín 2023. Sótt hefur verið um kvóta í nýjum greinum s.s. júdó og körfubolta 3x3 unified.  

Þar sem leikarnir eru í Evrópu er vonast til að Ísland geti nýtt stærri kvóta en áður. 

 

 

Fyrstu heimsleikar Special Olympics í dansi í GRAZ Austurríki 2021 

 

Agata Erna Jack var fyrsti keppandinn í stjörnuflokki í samkvæmisdansi á dansmóti á vegum 

DSÍ sem fram fór vorið 2021. Í kjölfar þess var hún valinn til þátttöku á fyrstu heimsleika  

Special Olympics í dansi, DanceSport Word Championship 2021  sem fram fór í ágúst 2021 í  

Graz í Austurríki. Special Olympics á Íslandi og Íþróttasamband fatlaðra hafa verið í 

samstarfi við DSÍ undanfarin ár þar sem horft hefur verið til aukinna tækifæra innanlands og 

erlendis í dansíþróttinni.  Dans hefur verið sýningargrein á alþjóðasumarleikum Special 

Olympics og nú er hafin innleiðing á dansi sem íþróttagrein innan Special Olympics. 

Þegar upplýsingar bárust um dansviðburð Special Olympics í Graz, 2021 var leitað eftir 

samstarfi við DSÍ sem staðfesti í samráði við dansíþróttafélagið Hvönn val keppanda. Agata 

Erna varð því fyrst íslenskra keppenda til að taka þátt í danskeppni á  vegum alþjóðasamtaka 

Special Olympics. Hún stóð sig með glæsibrag, varð efst í sínum flokki og vakti mjög 

jákvæða athygli hvar sem hún fór. Mjög mikil fjölmiðlaumfjöllun var um þetta verkefni og 

hún var sannarlega  glæsilegur fulltrúi Íslands. Hún keppti ásamt þjálfara sínum en dómarar 

gefa aðeins einkunn keppanda en ekki þjálfara hans. Fylgdarlið til Graz voru  þjálfarar, Lilja 

Rut Þórarinsdóttir, Hildur Ýr Arnardóttir og formaður DSÍ Bergrún Stefánsdóttir auk foreldra. 

Þetta fyrsta samstarfsverkefni IF,  og Special Olympisc á íslandi, DSÍ og dansfelagsins 

Hvannar i Kópavogi tókst einstaklega vel og áfram verður haldið að þróa samstarfið. 
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Special Olympics á Íslandi   Fundir og námskeið og kynning  innanlands 

27. ágúst 2019 var kynning YAP á Austurlandi, fyrir leikskóla á Egilsstöðum og 

Fjarðarbyggð. Fyrirhugað er að halda kynningardag YAP á Austurlandi 2020 

 

7. október 2019 fór fram kynning á YAP hjá leikskólastjórum, sérkennslustjórum, starfsfólki 

leikskóla á Ísafirði og nágrenni. Fundurinn fór fram í leikskólanum Sólborg Ísafirði. Þar hefur 

verið lögð áhersla á útivist og m.a. fá öll 5 ára börn að prófa gönguskíði. Engin hreyfiaðstaða 

innanhúss er í leikskólanum en áhugi var á að fá nánari upplýsingar um YAP verkefnið. 

 

7. október 2019 fór fram kynning á YAP fyrir leikskólakstjóra, / Ragnheiði Ragnarsdóttur og 

íþróttakennara/Karitas leikskólans Glaðheima í Bolungarvík. Þar hefur verið íþróttafræðingur 

í starfi sem sér um hreyfingu barna sem einn þátt starfsins en mikill áhugi er á að geta ráðið í 

fullt starf fagstjóra hreyfingar. Í framhaldi þessa fundar var staðfest að kynning YAP á 

Vestfjörðum færi fram í Bolungarvík. 

7. október 2019 var kynning á YAP og YAP ll ( 7 – 10 ára) og fundur um íþróttir barna á 

Ísafirði en fulltrúar á fundinum voru auk AKV voru framkvæmdastjóri HSV  Sigríður  Lára 

Gunnlaugsdóttir og  Bjarney stjórnandi íþróttaskóla HSV.  Á Ísafirði er öflugt samstarf skóla 

og íþróttafélaga innan HSV þar sem börn klára sínar íþróttaæfingar á skólatíma að mestu leyti. 

Rætt var um þátttöku barna með sérþarfir og þá möguleika sem slíkt kerfi skapar. Einnig var 

rætt um vetraríþróttir og tækifæri sem skapast hafa á vetrarleikum Special Olympics í alpa og 

norrænum greinum. Þar gætu Vestfirðir átt fulltrúa í framtíðinni. 

6. nóvember 2019 var haldinn fundur stýrihóps um YAP málefni. Í stýrihópnum er AKV, 

Ásta Katrín Helgadóttir, íþróttakennari á heilsuleikskólanum Skógarási og Sigrún Þóra 

Hjaltadóttir, leikskólastjóri á Skógarási. Rætt var um liðin verkefni og verkefni framundan og 

stöðu mála 2019. Sett voru fram markmið 2020 – 2021 og helstu verkefni. Talið er mikilvægt 

og tímabært að fá betri yfirsýn yfir stöðuna og fá fagaðila til samstarfs í auknum mæli. Einnig 

er talið mikilvægt að leita eftir stuðningi sveitarfélaga, landlæknis og ráðuneyta við verkefnið 

og þá hugmyndafræði sem er þar að baki.  Rannsóknir liggja fyrir erlendis og innanlands. 

 

19. nóvember 2019  var haldinn kynningardagur  YAP á Vestfjörðum en hann fór fram í 

leikskólanum Glaðheimum í Bolungarvík. Þar mættu fulltrúar leikskóla í Bolungarvík, Ísafirði 

og nágrannabyggðarlögum.  AKV kynnti YAP verkefnið og  Ásta Katrín Helgadóttir, 

íþróttakennari sá um verklega kynningu og kynnti starf tengt YAP í heilsuleikskólanum 

Skógarási Ásbrú. Vonast er til þess að verkefnið fái góðan hljómgrunn á Vestfjörðum og 

skapi umræðu um gildi markvissrar hreyfingar en mjög misjafnt er hvernig staðan er á milli 

leikskóla á svæðinu.  

 

15. janúar 2020 heimsótti AKV heilsuleikskólana Kór þar sem Bergrún Stefánsdóttir, 

formaður DSÍ er fagstjóri hreyfingar. AKV fylgdist með hreyfitíma og kynnti sér starfið. 

Bergrún er í námi um sértæka hreyfingu en námið er skipulagt frá Ungverjalandi. Hún bauð 

aðstöðu í leikskólanum fyrir kynningardag YAP sem fyrirhugað er að halda í Kópavogi 2020. 

 

17. janúar 2020 var AKV boðin á fund stjórnendateymis leikskólans Læks í Kópavogi. Auk 

þess að kynna  YAP verkefnið fékk AKV kynningu á hreyfiaðstöðu og starfi leikskólans. 
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Mikill áhugi kom fram á að taka þátt YAP verkefninu og stjórnendur munu aðstoða vegna 

fyrirhugaðs  kynningardags YAP 2020  í Kópavogi  

 

Urriðaholtsskóli óskaði eftir frekara samstarfi vegna YAP en þar er iðjuþjálfi að halda utan 

um verkefnið. Í framhaldi þessa var undirbúin heimsókn á leikskólann Skógarás til frekar 

kynningar.  Einnig var óskað eftir grein um starfið og birtist grein í hvatisport.is  

https://hvatisport.is/frabaer-arangur-med-yap/ 

 

Leikskólinn Jötunheimar á Selfossi hefur ráðið Sigurlín Jónu Baldursdóttur, fyrrum 

fimleikaþjálfara til að vera verkefnastjóri hreyfingar í leikskólanum. AKV hafði áður óskað 

eftir samstarfi við Sigurlín Jónu vegna innleiðingar YAP á Suðurlandi.  Þetta var því mjög 

ánægjulegt og AKV sendi bréf til stjórnenda Jötunheima þar sem YAP verkefnið var kynnt og 

óskað samstarfs við leikskólann vegna kynningardags á Suðurlandi. Í framhaldi þessa var 

fyrirhuguð kynning á YAP í leikskólanum 9. október 2020 en hefur frestast vegna Covid 19. 

Sjá frétt  https://hvatisport.is/hros-dagsins/ 

Nýtt hjá Símennt --  Hreyfing leikskólabarna!  Bergrún Stefánsdóttir, íþróttafræðingur og 

formaður DSÍ sem hefur verið góður liðsmaður við að innleiða YAP verkefnið hefur nú 

fengið verkefni hjá Símennt sem er að sjá um námskeið fyrir leikskólakennara þar sem inntak 

er hreyfiþjálfun leikskólabarna. Þar mun YAP verkefnið tengjast inn og það er mjög jákvætt 

að áhugi sé á að setja á fót slík námskeið. 

YAP kynning á Íþróttafræðisviði HÍ  

11. september 2020 var AKV með kynningu á á YAP  fyrir 3 árs nemendur HÍ 

 

YAP 2 

I framhaldi umræðu í ráðuneyti, auk funda með ISI og UMFÍ hefur AKV unnið að  

verkefnaáætlun  þar sem horft verður sérstaklega á forgangsverkefni vegna þátttöku  barna og 

þá í samstarfi við aðildarfélög ÍF, ÍSÍ, UMFÍ. Þetta verkefni verður samvinnuverkefni þar sem 

safnað verður hugmyndum frá sem flestum hagsmunahópum sem málið varðar. 

 YAP  2 – 7 ára  Verkefnaáætlun 2021 - 2022 

YAP  6 til 12 ára  Börn og ungmenni  Verkefnaáætlun 2021 - 2022 

 

5. febrúar 2020  átti AKV fund með Sigurlín Jónu Baldursdóttur, íþróttafræðingi þar sem 

tekin var staðan n.t.t. mögulegra verkefna á Suðurlandi tengt YAP. 

 

Óskað var eftir kynningu á YAP á starfsdegi leikskólans Víðivalla Hafnarfirði 19. febrúar 

2020 en áhugi er á markvissri innleiðingu. Áður hefur YAP verið kynnt lykilstarfsfólki. 

 

Vegna Covid 19 hefur kynningarstarf YAP í formi heimsókna legið niðri en unnið hefur verið 

að greinaskrifum og kynningu á netmiðlum. 

 

AKV hefur verið í viðræðum við Carolu Aðalbjörnsson, sem stóð að rannsóknarverkefni á 

sviði snemmtækrar íhlutungar í leikskólum á Húsavík 20505 í samstarfi við IF. Hún telur 

mögulegt að fá til Ísland prófessor sinn í þessum fræðum sem er ein fremsta á sínu sviði í 

USA. Verður skoðað nánar. 

 

https://hvatisport.is/frabaer-arangur-med-yap/
https://hvatisport.is/hros-dagsins/
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Þroskabæklingur á vegum 6 landa m.a. Islands sem var Erasmus + verkefni hefur vakið mikla 

athygli og verið kynntur í leikskólaheimsóknum vegna YAP. Verið er að skoða hvort sama 

útfærsla gæti nýst við sérstaka útgáfu sem tengist börnum með sérþarfir. Bæklingurinn gefur 

upp þau atriði sem eiga að vera viðráðanleg m.t.t. þroska barna á ákveðnum aldri. 

 

AKV sendi bréf á Seltjarnarnesbæ þar sem YAP verkefnið var kynnt og jafnframt lýst yfir 

ánægju með samstarf bæjarins við Hreyfiland. Leikskólanemendur sækja þar æfingar og nú er 

einnig komið samstarf við sveitarfélagið um sértíma fyrir börn með sérþarfir. Merkilegt starf 

sem unnið er í Hreyfilandi og sem tengist beint hugmyndafræði YAP. 

 

 

LETR á Íslandi          

Föstudaginn 17.nóvember 2019 var haldinn stöðufundur um málefni LETR á Íslandi í Garði, 

Reykjanesbæ. Á fundinum voru AKV, Guðmundur Sigurðsson fulltrúi LETR og Karen Ástu 

Friðjónsdóttur, í stjórn SO á Íslandi. Daði Þorkelsson, fulltrúi LETR boðaði afföll. 

Rætt var um verkefnaáætlun 2020 og 2021 og forgangsröðun verkefna auk möguleika á 

samstarfsaðilum og föstum styrkjum til LETR.  Hugmynd kom fram að koma á fót golfmóti 

LETR til styrktar starfi LETR á Íslandi. Í framhaldi þessa var haldið golfmót LETR 2020. 

 

Samstarf við LETR á Íslandi hefur farið í sama farveg og annað, fjarfundir og samskipti á 

netinu en m.a. var fyrirhuguð þátttaka fulltrúa Íslands í Kazan. Sú þátttaka mun falla niður. 

 

Heimsókn fulltrúa SOEE og kynningarfundur á „Unified“ og „Youth Summitt“ 

25. nóvember 2019 fór fram kynningarfundur á Íslandi á tækifærum sem skapast 

hafa í gegnum verkefni Special Olympics „Unifed sport" og „Unified schools“ sem 

byggir á blöndun og samfélagi án aðgreiningar. Þar var einnig kynnig á verkefninu 

„Youth Summitt“ sem er leiðtogaþjálfun ungs fólks en Ísland fékk boð um að senda 

fulltrúa á „Youth Summitt“ í fyrsta skipti árið 2020. Ungt fólk fatlað og ófatlað 

kemur saman á ráðstefnum og vinnur að ýmsum verkefnum sem stuðla að samfélagi 

án aðgreiningar.   

 

Jenni Hakkinen frá SOE sem stýrir þessum verkefnum Special Olympics í Evrópu kynnti 

verkefni og þau tækifæri sem geta skapast við innleiðingu „unified" í íþrótta- og skólastarfi. Í 

tengslum við heimsókn hennar kynnti hún sér starf SO á Íslandi og fór m.a. á bocciamót 

Suðra og Gnýs þar sem hún hitti keppendur. Hun fundaði einnig með fulltrúum á leið á Youth 

Summitt 2020. 

 

15. janúar  2020 átti AKV fund með fulltrúum Aspar, Karlottu og Karli Þorsteins annars vegar 

og hinsvegar Darra Mchahon knattspyrnuþjálfara og starfsmanni IBR, þar sem rædd var staða 

knattspyrnu m.t.t. framtíðar. Farið var yfir ýmis atriði og tekin umræða um mikilvægi þess að 

vinna saman, - en í framhaldi þessa var fyrirhugað að Darri hitti þjálfara Aspar og rætt yrði 

nánar mögulegt  samstarf Fram og Aspar sérstaklega hvað varðar getuminni einstaklinga. 

Framliðið er að fá tækifæri til knattpyrnukeppni sem gefur tækifæri á mun fleiri mótum og 

leikjum en var áður en það hentar fyrst og fremst sterkari liðsmönnum.  
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23. febrúar 2020 var haldinn fundur SO nefndar IF. Þar var m.a. rætt um fyrirhugaða leika í 

KAZAN 2022 og farið yfir kvóta Íslands vegna alþjóðaleika SO í Berlín 2023.  Í kjölfarið var 

send beiðni til SOI um kvóta Íslands vegna leikanna. Fundir SO hafa verið boðaðir í tengslum 

við verkefni og hlutverk nefndarfólks. 

 

24. febrúar 2020 átti AKV  fund með Helgu Olsen vegna KAZAN 2021. 

Farið var yfir kvóta Íslands í listhlaupi á skautum og kynnt efni sem borist hefur frá SOI 

vegna KAZAN 2022.  Lokaundirbúningur tilnefninga hófst í kjölfar fundains 

 

KSÍ stóð að knattpyrnuverkefni fyrir stelpur  í samstarfi við Thelmu þjálfara sem sá um 

æfingar fyrir stelpur 2019 en verkefnið fór upphaflega fram í samstarfi við  Fram og átti að 

færast til Aspar 2020. Hlé varð á því starfi og skoða þarf nánar næstu skref. 

 

 4. júní 2020 átti AKV fund með Degi Dagbjartssyni hjá KSÍ vegna samstarfsverkefnisins (6-

12 ára) og knattspyrnumála.  Rætt var um stöðuna á Íslandi en nú eru æfingar hjá FRAM fyrir 

13 ára og eldri í umsjón Darra Mchahon. Þar er horft til sterkari einstaklinga sem geta tekið 

þátt í utanflokkamótum. 

 

Í  framhaldi þessa fundar var  ákveðið að halda annan fund þann 9. júní 2020 á skrifstofu KSÍ 

til að ræða nánar fyrirhugað alþjóðasamstarfsverkefni og aðkomu KSÍ að því. Þar mættu AKV 

frá ÍF, Dagur Dagbjartsson frá KÍ og sérstakur gestur, Sverrir Óskarsson, fyrrv þjálfari en 

núverandi starfsmaður Menntastofnunar. Verkefnið var kynnt og rætt um mikilvægi þess að 

finna lykiltengilið eða þjálfara sem væri áhugasamur um að byggja upp æfingar fyrir „alla“ og 

eða að finna félag sem væri með gott starf á því sviði. Fyrirhugað er að kalla til fundar með 

völdum þjálfurum þar sem staðan verður tekin 

 

9. júní 2020 var haldinn í golfskála Keilis í Hafnarfirði, hópeflis og verkefnafundur 

íþróttagreinastjóra og stjórnar SO á Íslandi auk verkefnastjóra YAP og LETR. 

 

Norrænt samstarf og samstarf við SOEE og SOI     

 

 

SO nordic – Verkefnaáætlun 2021 Samstarf Nord HIF 

   

Á fundum norrænnar nefndar Special Olympics hefur verið unnið að því að gera 

sameiginlegan verkefnalista landanna með það að markmiði að efla samstarf. Nú þegar er 

búið að staðfesta að SO Festival 2022 í Danmörku verður opið hinum Norðurlöndunum. 

Það verður sett í hendur  aðildarfélaga IF að sækja um kvóta þar sem áhugi er á þátttöku en 

markmið er að geta sett upp fleiri samnorræn verkefni sem opin eru fyrir aðildarfélög ÍF.  

Einnig hefur verið rætt um og unnið að auknu samstarfi  norrænna þjálfara, ekki síst í 

fámennum greinum.  

 

Fulltrúi Norðurlandanna í EELC 
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Norðurlöndin hafa átt fulltrúa í EELC ráði SOI og mikil áhersla var lögð á að halda inni 

fulltrúa. Nú hefur það verið staðfest að framkvæmdastjóri SO í Danmörku mun fá sæti í 

EELC í stað finnska fulltrúans sem setið hefur 8 ár sem er hámarkstími.  

 

 

Strategy fundur SOI og SOE með Norðurlöndunum var haldinn  21. september 2020  þar sem 

farið var yfir ákveðin málefni, stefnumótun og verkefnaáætlun. Í kjölfarið var haldinn fundur 

Norðurlandanna eða SO Nordic Committee.  

 

AKV hefur tekið þátt í fjarfundum SOI og SOE auk norrænna samstarfsaðila Special 

Olympics.Vikulegir fundir hafa verið haldnir á vegum SOI þar sem farið er yfir ákveðin atriði 

en einnig  koma gestir á fundinn sem ræða mál sem tengjast jaðaráhrifum COVID 19 og mál 

sem varða íþróttastarfið og þátttöku, auk önnur mál. 

 

AKV hefur tekið þátt í fjarfundum SOI og SOE auk norrænna samstarfsaðila Special 

Olympics. Mánaðarlegir fundir hafa verið  haldnir á vegum SOI þar sem farið er yfir ákveðin 

atriði en enginn koma gestir á fundinn sem ræða mál sem tengjast jaðaráhrifum COVID 19 og 

mál sem varða íþróttastarfið og þátttöku, auk önnur mál. 

 

Í framhaldi fjarfundar SOE i október 2020 með Norðurlöndum vegna Census hefur verið 

samstarf við umsjónaraðila CENSUS skráningarkerfis SOI sem öll löndin þurfa að taka þátt. 

Það varðar tölfræðiyfirlit, þátttöku í íþróttagreinum, aldursskiptingu, þátttöku í æfingum, 

keppni, aðkomu sjálfboðaliða, yfirlit einstakra greina o.s.frv.  Skil eru í byrjun árs 2021 og 

Ísland hefur til þessa skilað inn viðurkenndum gögnum þó ekki sé hægt að yfirfæra tölur á 

sannanlegan máta m.t.t. Felix.  Þessi skil varða einnig fjármál, innkomu styrkja og stuðning 

opinberra aðila og eigin fjáröflun en út frá því er reiknað árgjald landa til SOI. 

 

Mótahald Special Olympics á Íslandi  

 

Íslandsleikar í fimleikum fóru fram í samstarfi við fimleikafélagið Gerplu 30. mars 2019 en 

árið 2020 féll mótið niður vegna Covid 19 

 

Islandsleikar SO 2021  í áhaldafimleikum  fóru fram 30. maí 2020 í samstarfi við 

fimleikadeild Fjölnis, Grafarvogi.  Eva Hrund hafði umsjón með glæsilegri 

keppni   https://hvatisport.is/islandsleikar-so-i-fimleikum/ 

 

Fyrirhugað var að halda í fyrsta skipti Íslandsleika í „stökkfimleikum“ og þá á Akureyri 2020 

en vegna Covid 19 verður verkefni frestað og þróað enn frekar af Evu Hrund. 

 

Keiluíþróttin er enn að eflast hjá Ösp og nú hafa þjálfarar skipulagt keppnishóp kvenna og 

karla sem taka þátt í  opnum keilumótum  

Íslandsleikar í frjálsum  íþróttum hafa fallið niður vegna Covid 19 og sama gildir um 

Íslandsleika í knattspyrnu.  

https://hvatisport.is/islandsleikar-so-i-fimleikum/
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Íslandsleikar á skautum, - sem átti að tengja við afmæli Aspar, voru færðir fram og það tókst 

að halda lokamót skautadeildar Aspar veturinn 2020 – 2021 í Egilshöll. Þar voru einnig 

kynntir keppendur sem stefna á KAZAN 2022. 

 

Nýjar íþróttagreinar og ný verkefni 

 

Sunnudaginn 19 júlí var haldið glæsilegt golfmót á Leirunni Suðurnesjum en mótið 

var styrktarmót fyrir Special Olympics á Íslandi.   Rannsóknarlögreglumennirnir 

Guðmundur Sigurðson og Daði Þorkelsson sem eru fulltrúar LETR á Íslandi ásamt 

Karen Ástu Friðjónsdóttur, í stjórn Special Olympics, sáu alfarið um undirbúning 

og framkvæmd í samstarfi við golfklúbb Suðurnesja. Allir teigar voru fullskipaðir 

og biðlisti á mótið sem tókst framar björtustu vonum og fór fram í blíðskaparveðri. 

Keppt var Texas Scramble sem þar sem tveir voru í liði.  Auk þátttökugjalda voru 

fjölmargir  aðilar sem styrktu mótið og heildarinnkoma var yfir 700.000. 

Íþróttasamband fatlaðra og Special Olympics á Íslandi þakka  LETR á Íslandi fyrir 

þetta frábæra framtak og mikilvægan stuðning. Golfklubbur Suðurnesja og allir þeir 

sem  styrktu mótið eða lögðu lið fá einnig innilega þakkir  

Stefnt var að því að halda annað mót árið 2021 en því hefur verið frestað til 2022 

https://www.ifsport.is/read/2020-07-21/glaesilegt-golfmot-letr-til-styrktar-special-olympics-a-islandi/ 

 

KKÍ stóð að skemmtilegum viðburði haustið 2019 þar sem þáttakendur í Special Olympics 

körfuboltahópi Hauka hittu landsliðsfólk í körfubolta og fengu afhentan landsliðsgalla og 

körfubolta. Vel gert hjá KKÍ og börnin og aðstandendur voru mjög ánægð með viðburðinn 

sem fór fram í húsnæði Cafe Easy í ÍSÍ  

Móðir körfuboltadrengs með DS skrifaði að beiðni ÍF, grein í Hvata þar sem hún lýsti hvernig 

hann var virkjaður í hreyfingu frá unga aldri en þessi drengur er með áberandi góða 

hreyfifærni og er gott dæmi um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar á sviði hreyfifærni.  

19. janúar 2020 var haldið körfuboltamót Hauka Í Hafnarfirði þar sem nýtt lið mætti til keppni 

og þar fóru glæsilegir fulltrúar. Þar var mætt til leiks nýjasta lið Hauka í 

Hafnarfirði, körfuboltalið Special Olympics.  Æfingar hafa verið undir stjórn 

Kristins Jónassonar og Thelmu Þorbergsdóttur og þarna er á ferð sannkallaður 

,,HAMINGJUHÓPUR"  eins og ein móðirin orðaði það. Það er ómetanlegt þegar 

Íþróttasamband fatlaðra og Special Olympics á Íslandi fá til liðs við starfið fólk 

sem er tilbúið að taka keflið og hefja vegferð nýrra tækifæra.Markhópur er 6 – 12 ára 

born með þroskahömlun og eru systkini og vinir velkomin með á æfingar.   

 

Ýmis verkefni 

Marian Murphy sem verið hefur Evrópufulltrúi SOI hætti störfum fyrir SOI 2019 en hún hefur 

verið einn helsti tengiliður við Ísland í tugi ára og mikill liðsmaður starfsins. Hún kom á fót 

norrænni nefnd National Director SO 2013 og lét formennslu í hendur AKV sem enn gegnir 

því hlutverkerki. Ísland þarf nú  að endurnýja tengsl, mynda traust við nýjan aðila og koma 

upp aftur góðum stuðningi framtíðar. 

https://www.ifsport.is/read/2020-07-21/glaesilegt-golfmot-letr-til-styrktar-special-olympics-a-islandi/
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Helga Olsen, íþróttagreinastjóri SO á Íslandi í listhlaupi á skautum hefur verið að þróa 

endurgerð á reglugerðum sem varða keppni fólks með frávik og það verður kynnt nánar síðar. 

Mikilvægt samstarf hefur verið við skautasamband Íslands vegna þessa verkefnis 

 

 Í framhaldi umræðu um áherslu á börn með frávik 6 – 12 ára og virkni í íþróttastarfi og 

tölfræðiupplýsinga gegnum Felix er sífellt verið að skoða hvernig fá megi betri yfirsýn. 

AKV sendi út skilaboð á samfélagsmiðlum ÍF, heimasíðu og fb síðu þar sem óskað var 

upplýsinga og ábendinga um þjálfara sem væru að gera vel á þessu sviði. Ábendingar bárust 

um einstaka þjálfara og því verður fylgt eftir og reynt að virkja til samstarfs þá þjálfara sem 

bent er á.  https://www.ifsport.is/read/2020-06-22/oskad-eftir-abendingum-um-lausnamidada-

thjalfara-sem-vilja-gefa-ollum-taekifaeri/ 

 

Styrkir til verkefna 

 

Special Olympics á Íslandi   GRANT Young Athlete Project  YAP verkefnið 

 

Styrkir;  

Football Grant SOE - Knattspyrna stúlkna Sérstakt verkefni Special Olympics í Evrópu –

var sett á fót þar sem lönd gátu sótt um styrk til að  koma á knattspyrnuæfingum fyrir stelpur. 

Special Olympics á Íslandi sótti um styrk og fékk 3.500 dollara til að koma af stað æfingum 

fyrir stúlkur í knattspyrnu sumarið 2019. Leitað var samstarfs við KSÍ sem skilaði góðu 

verkefni þar sem fengin var þjálfari, Thelma Karitas Halldórsdóttir til að leiða æfingar í 

samstarfi við knattspyrnudeild Fram. Verkefnið hefur verið þróað áfram og stefnt er að 

áframhaldandi samstarfi ÍF og KSÍ við almenn íþróttafélög og íþróttafélagið Ösp. Í framhaldi 

þessa hefur KSÍ staðfest stuðning við þátttöku fulltrúa Íslands á námskeið 2020 um 

knattspyrnu fyrir   iðkendur með CP en Thelma mun verða fulltrúi Íslands á námskeiðinu. 

 

YAP Grant Met life 2019 – Special Olympics á Íslandi fékk 12.000 dollara styrk til 

innleiðingar YAP á Íslandi 2018 – 2019/2020.  Árið 2019 var áhersla á landsbyggðina,  

Austurland og Vestfirði auk kynninga á landsvísu. Leikskólar sem sýna áhuga á samstarfi 

hafa notið góðs af styrknum sem að stórum hluta er nýttur til kaupa á áhöldum og búnaði sem 

nýtist við hreyfiþjálfun leikskólabarnanna.   

Verið er að vinna að lokauppfærslu á  „workbook“ vegna YAP Grant 2019 en staðfesta þarf 

skil upplýsinga um fjármál, stöðu verkefnis og framgang. Skila þarf inn yfirlitsskýrslu í  

upphafi, á miðju styrkjatímabili og í lok tímabils ásamt lokaskýrslu um verkefnið þar sem vísa 

þarf í raunhæf verkefni með myndum og tilvísun í fréttir „online“. Óljóst er hvort YAP 

verkefnið fái áframhaldandi styrk gegnum SOE en Ísland mun njóta þess ef samningar takast. 

  

Markhópur 6 -9 ára. Sérstakt verkefni hefur verið í ferli þar sem leitað er eftir möguleikum á 

að stór styrktaraðili erlendis komi að verkefni þar sem markhópur væri næsta stig við YAP 

eða börn frá 6 ára aldri sem eru að byrja í grunnskóla, - n.k. YAP 2. Ísland hefur lagt mikla 

https://www.ifsport.is/read/2020-06-22/oskad-eftir-abendingum-um-lausnamidada-thjalfara-sem-vilja-gefa-ollum-taekifaeri/
https://www.ifsport.is/read/2020-06-22/oskad-eftir-abendingum-um-lausnamidada-thjalfara-sem-vilja-gefa-ollum-taekifaeri/
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áherslu á að haldidð verði áfram að þróa YAP verkefnið þannig að það náist að tengja við 

fyrstu ár grunnskóla þannig að skapist  flæði inn í íþróttahreyfinguna. Þetta verkefni er enn í 

biðstöðu en mjög spennandi ef af verður. Miðað er við að verkefnið tengist knattspyrnu og 

körfubolta en Ísland hefur fengið undanþágu og er gert kleift að tengja verkefnið við allar 

íþróttagreinar og íþróttaskóla. Verkefnið er nú komið í farveg og hófst í byrjun árs 2021 

 

Ýmis samstarfsverkefni Íslands og SOE og SOI 

 

Knattspyrnuvika UEFA og Special Olympics - 23 – 30 september í stað maí 2020.  

NBA Special Olympics online Camp 

Champions of Inclusion #CelebratingChampions! 

Faces of football  Social media campaign https://www.facebook.com/SOEuropeEurasia/ 

Ísland tók þátt í verkefninu - KeepUpWithTheGirls campaign, - knattspyrna fyrir stelpur með 

sérþarfir en verkefnið var unnið í samstarfi við KSÍ og FRAM en verkefnið hlaut 

markaðsverðlaun í USA 2020   US Content Marketing 

Awardshttps://www.facebook.com/hashtag/keepupwiththegirls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/SOEuropeEurasia/
https://www.facebook.com/hashtag/keepupwiththegirls
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Special Olympics Iceland - Ný alþjóðleg samstarfsverkefni   

Tvö alþjóðleg verkefni sem tengjast styrkúthlutun Erasmus & EEA & Norway grant eru 

komin í ferli gegnum Special Olympics á Íslandi með bakstuðningi ÍF. Ísland hefur átt mjög 

gott samstarf við Rúmeníu gegnum YAP verkefnið og staðfestur var áhugi á samstarfi vegna 

fleiri verkefna ef Ísland gæti stutt við umsóknir og ef um væri að ræða „win win“ verkefni 

fyrir Ísland og samstarfslöndin. 

  

1. Advocating for social inclusion of vulernerable groups 2021 - 2022 
Ísland mun taka þátt í samstarfsverkefni um sem byggir á réttindum og félagslegri 

stöðu en það verkefni felur í sér heimsókn ti Rúmeníu og heimsókn frá Rúmeníu til 

Íslands. Verkefnið er í ferli og 

verður kynnt nánar síðar 

 

 

2. Transnational 

partnership for social inclusion of children with develoment 

disabilites 2021 – 2023.  Norway Grant verkefnið 
 

Verkefnið var lengi í undirbúningi en formlega samþykkt af stjórn ÍF í janúar 2021.  

 

• Frá þeim tíma hafa fundir hafa verið haldnir vegna einstaka verkhluta, Staff, Finance, 

Subcontractor, communication o.fl. 

• Fyrstu mánuðir hafa farið í að greina  helstu atriði og setja verkefnið í farveg sem 

virkar best fyrir IF.   

• Greitt verður fyrir vinnu starfsmanna á launaskrá sem kemur inn sem hluti launa og 

þannig skilar styrkurinn sér beint til ÍF. 

• EGREG er kerfi sem þarf að setja allar upplýsinga inn í „online 

Verkefninu er skipt í 6 mánaða tímabil og uppgjör þarf að fara fram að því loknu 

 

Í janúar 2021 hófst formlega þátttaka Íslands í alþjóðlegu verkefni sem styrkt er af Norway 

GRANT en ÍF gegnir þar hlutverki  „Specialists“ / Donors. 

Vinnuheiti verkefnis er;   WORKING TOGETHET FOR AN INCLUSIVE EUROPE 

Verkefnið byggir á „inclusion“ eða  þátttöku allra barna í íþróttastarfi. Samstarfslönd eru 

Rúmenía, Pólland, Litháen, Slóvakía, Boznia Herznegovina og Svartfjallaland auk Írlands og 

SOE. Markhópur er  6 -12 ára börn en verkefnið tengist einnig eldri aldurshópum í öðrum 

hlutverkum en hlutveki iðkenda s.s. námsfólk, þjálfarar, aðstandendur, félög og stjórnsýsla.  

Hlutverk Íslands er stjórnun og ráðgjöf en ÍF óskaði eftir því að styrkur gæti einnig nýst 

grasrótarstarfi, „multiple“ sport eða fjölgreinaþjálfun 6-8 ára barna. Sérstök áhersla er á 

fótbolta og körfubolta og ÍF fékk leyfi til að tengja verkefnið grasrótarstarfi að hluta.   
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Tvö verkefni hafa verið valin.  Annað verkefnið er þróunarverkefni sem hefur verið í gangi en 

hitt verkefnið er sett á fót sérstaklega vegna þessa samstarfsverkefnis.  

 

Verkefni 1.  

Fundur var haldinn í Reykjanesbæ 4.febrúar 2021 um fyrirhugað samstarfsverkefni vegna 

Norway Grant. Fulltrúar IF, AKV og JBO hittu Hámund Örn Helgason, íþróttastjóra 

knattspyrnudeildar UMFN og Hjördísi Baldursdóttur íþróttastastjóra Keflavíkur (íþrótta og 

ungmennafélags) sem munu stýra samstarfsverkefnin.  Hugmyndavinna hafði farið fram og 

leitað hafði verið eftir samstarfsaðilum en niðurstaða varð sú að verkefnið færi fram í 

Reykjanesbæ í samstarfi almennra íþróttafélaga, Umf Keflavíkur og UMFN. 

Verkefnið verður samstarfsverkefni knattspyrnudeildar UMFN  og Ungmennafélags 

Keflavíkur.  Yfirþema er knattspyrna og körfubolti. Verkefnið verður byggt upp fyrir börn 

með fjölbreytta útfærslu þar sem einnig verða  kynningar á öðrum greinum.  

 Markhópur er 6 – 12 ára börn og mikils er vænst af þessu samstarfi en hér er um að að ræða 

nýja nálgun, þar sem almenn íþróttafélög vinna saman að tilboði fyrir börn með fötlun/frávik 

og í samstarfi við íþróttafélagið NES og ÍF.    

 

Verkefni 2.   

Fundur var haldinn í febrúar 2021 með körfuknattleiksdeild Hauka þar sem rætt var 

áframhaldandi samstarf og samstarf tengt Norway Grant 2021. Málið hafði verið kynnt áður 

og allir voru tilbúnir að tengja verkefnið því starfi sem unnið hefur verið að.  

AKV var fulltrúi IF á fundinum en frá Haukum voru Stefán Borgþórsson, íþróttastjóri Hauka 

auk þjálfarana Kristins Jónassonar og Thelmu Þorbergsdóttur hafa leitt verkefnið hjá 

Haukum. 

 

Verkefni 1 og 2  byggja á samstarfi sem tengist því að prufukeyra þjálfarabækling sem 

styrktur er af Norway GRANT en jafnframt að útfæra samstarfið og tengja við „inclusion“ og 

þátttöku allra barna.  Jafnframt verða þjálfarar til ráðgjafar og aðstoðar a alþjóðlegri ráðstefnu 

samstarfslanda sem fyrirhugað er að verði á Íslandi. Samstarfsaðila fá styrk vegna þessa. 

 

Þetta verkefni sem er til þriggja ára er innspýting í starf ÍF, bæði fjárhagslega og m.t.t. 

þróunar starfsins og gefur tækifæri á að setja í fókus málefni sem eru mjög mikilvæg og varða 

þátttöku barna. Umsýsla verkefnisins er hjá IF en AKV og ÞAH stýra umsjón verkefnis. 

Ísland þarf að skrá mánaðarlega í í EGREG – kerfi Norway Grant – verkefni sem tengjast 

ákveðnum vinnupökkum, „Work Packet“ sem Ísland þarf að standa skil á.  

 

Work Packet sem Ísland þarf að standa skil á eru; 

1. Management activities 

2. Transfer of knowledge/expertise exchange between project partners.   

a) Adapt, pilot and share digital assets on coach training for project partners 

b) Operationalize model of the unified sports program for the dissemination of best 

practices to other SO partners (unified sports training sessions, football, basketball 

and other sports competitions) 

c) International Training Workshop to prepare project-wide best practice transfer 

among SO partners 
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Einnig þarf að skrá inn mánaðarlega launagreiðslur, - Staff cost – og annan kostnað 

Fjarfundir verða áfram haldnir reglulega og góð aðstoð er veitt frá stjórnendum verkefnis í 

Rúmeníu auk ráðgjafa frá SOEE. 

 

9. júni 2021  var haldinn Mayor Event, kynningarfundur Norway Grant verkefnisins. Þar voru 

fulltrúar Norway Grant, framkvæmdastjóri SOEE og Motivation Romania með innlegg og 

kynning á verkefnum í þátttökulöndunum. Ísland lagði til myndband sem var mjög áhugavert 

og vel unnið hjá JBO.  Efni frá heimsókn á æfingu og viðtöl við þjálfara, aðstandendur og 

keppendur. 

Á fundinum kom m.a. fram að þetta verkefni sem Ísland á aðild að náði í gegn eitt af 18 

verkefnum, en umsóknir voru 700. Það er eins og mest að þakka samstarfsmanni Íslands með 

YAP verkefnið,  Christian, Motivation Rom and President SO Romenia and hans teymi.    

 

Unnið hefur verið að frágangi skjala og upplýsinga í EGREG kerfi og annað skráningakerfi 

vegna Norway Grant.  Skrá þarf m.a. inn allt efni sem birtist um verkefnið og yfirlit um 

verkefni sent mánðarlega 

Skil á Period 1, 6 mánaða tímabili janúar til júní fóru fram í júlí en þar fóru fram skil á 

heildaryfirlit vegna 

1. Endurskoðun reikninga, skil fjármálaskýrslu 

2. Uppfærsla mánaðarlegrar skýrslu verkefna 

3. Myndefni og fréttatengt efni – yfirlit birtinga – 

4. Önnur verkefni sem gera þurfti skil á  

 

Íslenskt myndband, viðtöl við iðkendur, þjálfara og aðstandendur 
https://www.youtube.com/watch?v=VNf7K4T1EYQ 

 

Myndbönd frá hverju landi og kynning á verkefninu 
https://inclusivesportsforchildren.eu/stories/videos-3/?fbclid=IwAR3tLMRrSXY7kuz8dMncm83wZMxxDgAf2r-

SZz2QThq7kyxs_w_wxWKdGjg 

 

 

Óskað var eftir að tekið yrði viðtal í ágúst 2021 við iðkanda og aðstandanda til að senda FO 

Hér er viðtal sem var tekið við Helgu Olsen og Edvard son hennar og sent út  
 https://ifsport.is/read/2021-08-12/eins-og-fjolskyldan-

min/?fbclid=IwAR0YyS9piSdX9rli7sjQZVEaSFiyvTP0pGOLBLZZMieBmoI_VjOty5mYq9c 

 

Í framhaldinu eru stefnt að sameiginlegri þjálfararáðstefnu landanna       

 

Verkefnið hefur verið flókið á margan hátt og tekið mikinn tíma en er jafnframt lærdómsríkt 

og tengist beint grasrótarverkefnum sem ÍF vinnur að. Einnig er verkefnið hvati til frekari 

verkefna sem stuðla að vitundarvakningu innan íþróttahreyfingarinnar um ábyrgð allra á virkri 

þátttöku barna og unglinga með stuðningsþarfir. Samstarfsaðilar hafa staðið sig mjög vel og 

sinnt þeim verkefnum sem þeim hafa verið falin m.a. að greina YA Develpment Guide. 

 

Unnið er að því að tengja þetta stóra verkefni enn frekar við grasrótarstarfið og nýta 

það til að efla vitundarvakningu sem skilar sér beint til ungra iðkenda sem stíga sín 

fyrstu skref í íþróttastarfinu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNf7K4T1EYQ
https://inclusivesportsforchildren.eu/stories/videos-3/?fbclid=IwAR3tLMRrSXY7kuz8dMncm83wZMxxDgAf2r-SZz2QThq7kyxs_w_wxWKdGjg
https://inclusivesportsforchildren.eu/stories/videos-3/?fbclid=IwAR3tLMRrSXY7kuz8dMncm83wZMxxDgAf2r-SZz2QThq7kyxs_w_wxWKdGjg
https://ifsport.is/read/2021-08-12/eins-og-fjolskyldan-min/?fbclid=IwAR0YyS9piSdX9rli7sjQZVEaSFiyvTP0pGOLBLZZMieBmoI_VjOty5mYq9c
https://ifsport.is/read/2021-08-12/eins-og-fjolskyldan-min/?fbclid=IwAR0YyS9piSdX9rli7sjQZVEaSFiyvTP0pGOLBLZZMieBmoI_VjOty5mYq9c
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FORMENN AÐILDARFÉLAGA ÍF ERU LYKILAÐILAR Í AÐ ÞRÓA STARFIÐ 

ÁFRAM MEÐ STJÓRN, SKRIFSTOFU OG NEFNDUM ÍF 

VINNUM SAMAN OG NÁUM ÁRANGRI 

 

TAKK FYRIR GOTT SAMSTARF  

OG GANGI YKKUR VEL Í YKKAR MIKILVÆGASTARFI 

 

 

 

 


